

#### บทที่ 4

### พฤติกรรมกรเปิดรับสื่อมวลชนเพื่อสนองความต้องการ ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ผลจากการศึกษาพฤติกรรมกรเปิดรับสื่อมวลชนเพื่อสนองความต้องการ  
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีซึ่งเป็นวัยรุ่นสตรี ผู้วิจัยพบว่านักเรียนวัยรุ่นสตรี  
ผู้ใช้สื่อมวลชนในปริมาณที่สูง จำนวน 85 คนนั้นมีความสนใจในการเปิดรับสื่อมวลชน  
เป็นอย่างมาก การเปิดรับสื่อมวลชนเปรียบเสมือนการทากิจกรรมที่สำคัญยิ่งกิจกรรม  
หนึ่งของนักเรียนทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 และ มัธยม  
ปีที่ 3 จะให้ความสนใจเปิดรับสื่อมวลชนมากที่สุด ซึ่งสภาพความเป็นจริงจะเห็น  
ได้ว่า นักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน  
มาตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้อยู่แล้วจึงมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้มากพอสมควรและนักเรียน  
ส่วนใหญเห็นว่าการคบเพื่อนเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับนักเรียน ส่วนนักเรียน  
ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 และมัธยมปีที่ 6 มีการเปิดรับสื่อมวลชนน้อยกว่านักเรียนในระดับ  
อื่น ซึ่งเป็นผลมาจากนักเรียนส่วนใหญ่คือ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ทั้งหมด และ  
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 ที่คาดว่าจะสามารถสอบเทียบชั้น ม.6 ได้ จะต้องใช้เวลา  
ในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่อไป สำหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมปีที่ 1 และ มัธยมปีที่ 4 มีการเปิดรับสื่อมวลชนในระดับปานกลางใกล้เคียง  
กัน จากสภาพความเป็นจริงพบว่านักเรียนทั้งสองระดับดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่เป็น  
นักเรียนที่เพิ่งสอบเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสตรีนนทบุรี มีการพบเพื่อนใหม่ และ  
นักเรียนกำลังอยู่ระหว่างการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ จึงมีการเปิดรับสื่อมวลชน  
เพื่อนำข้อมูลมาพูดคุยกับสังคมเพื่อนน้อยกว่านักเรียนในระดับมัธยมปีที่ 2 และ มัธยม  
ปีที่ 3 ซึ่งสนิทสนมกับเพื่อนมากกว่า

การเปิดรับสื่อมวลชนของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีผู้ใช้สื่อมวลชนใน



ปริมาณที่สูงนั้น นักเรียนชอบเปิดรับสื่อมวลชนหลายแขนงทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ วิดีโอ ภาพยนตร์ เครื่องเล่นเกมส์ เทปเพลง และสื่อสิ่งพิมพ์ อันได้แก่ หนังสือการ์ตูน นิตยสาร นวนิยาย และหนังสือพิมพ์ ซึ่งนักเรียนผู้ใช้สื่อมวลชนในปริมาณที่สูงจะมีการเปิดรับอย่างน้อย 4 สื่อ เรียงลำดับสื่อที่เปิดรับมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดดังนี้ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือการ์ตูน เทปเพลง นิตยสาร นวนิยาย เครื่องเล่นเกมส์ หนังสือพิมพ์ วิดีโอ และ ภาพยนตร์และใช้เวลาในการเปิดรับสื่อมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน

จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนมีการเปิดรับสื่อมวลชนมากที่สุดในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องจากไม่ต้องไปเรียนหนังสือจึงมีเวลาว่างมากกว่าวันธรรมดา คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งนักเรียนต้องไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าถึงเวลาเย็น อย่างไรก็ตาม นักเรียนชอบเปิดรับชมโทรทัศน์และรับฟังวิทยุเป็นประจำทุกวัน สำหรับสื่ออื่น ๆ นักเรียนจะเปิดรับเล็กน้อยแล้วแต่โอกาสและความพอใจที่จะเปิดรับ ผู้วิจัยจะอธิบายพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อมวลชนของนักเรียนโดยส่วนใหญ่ว่าตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

ในวันหยุด คือ วันนักขัตฤกษ์กับวันอาทิตย์ นักเรียนมักจะอยู่บ้านเกือบตลอดทั้งวัน หลังจากตื่นนอนแล้วส่วนใหญ่นักเรียนจะชมโทรทัศน์ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. บางคนตื่นแต่เช้าจึงเปิดชมโทรทัศน์ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ชมไปจนถึงช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00-18.00 น. และในช่วงเวลาเช้าถึงเย็นนี้ บางครั้งมิได้ชมโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวแต่จะเปิดรับสื่ออื่นไปด้วย เช่น อ่านหนังสือการ์ตูน นิตยสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ์ เล่นเกมส์กด ฟังเทปเพลง นักเรียนจะเปิดรับสื่ออื่นเมื่อรายการโทรทัศน์ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร หรือ มีรายการโฆษณาที่นักเรียนไม่ชอบ มีนักเรียนส่วนน้อยที่ชอบไปเช่าวิดีโอมาชมแทนการเปิดรับสื่ออื่น หรือบางคนก็อาจจะไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์บ้าง แต่ไม่บ่อยนัก

ในเวลาเย็นหลังจากเลิกชมโทรทัศน์แล้ว นักเรียนส่วนใหญ่มักจะไปฟังวิทยุ



ฟังไปจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 19.30 น. จึงกลับไปชมโทรทัศน์อีกจนจบรายการละครหลังข่าว เวลาประมาณ 22.00 น. หลังจากนั้นจะกลับมาฟังวิทยุอีกครั้งก่อนนอน

ในวันเสาร์ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายมักจะใช้เวลาเปิดรับสื่อคล้ายกับวันอาทิตย์ แต่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นต้องไปเรียนพิเศษตามโครงการเสริมความรู้ที่โรงเรียนตั้งแต่เวลาเช้าถึงเที่ยงวัน ส่วนใหญ่จะออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 07.00 น. และกลับถึงบ้านเวลาประมาณ 13.00 น. การไปโรงเรียนนั้นนักเรียนส่วนใหญ่มักจะพกสื่อติดตัวไปด้วย อาทิ เครื่องเล่นเกมส์ หนังสือการ์ตูน นิตยสาร นวนิยาย ซึ่งสามารถใส่ในกระเป๋านักเรียนได้ นักเรียนใช้เวลาว่างก่อนเข้าเรียนและเวลาพักหรือหลังเลิกเรียนเปิดรับสื่อเหล่านี้และเมื่อกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านแล้วจะเปิดรับสื่อตั้งเช่นวันอาทิตย์

การเปิดรับสื่อมวลชนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นักเรียนจะเปิดรับน้อยกว่าวันหยุด เพราะต้องไปโรงเรียนตั้งแต่เวลาประมาณ 06.30 และกลับถึงบ้านเวลาประมาณ 17.00 น. การไปโรงเรียนนั้นนักเรียนมักพกสื่อใดสื่อหนึ่งไปโรงเรียนด้วยตั้งเช่นวันเสาร์เพื่อนำไปเปิดรับในช่วงก่อนเข้าเรียน ในระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน และก่อนกลับบ้าน นักเรียนยอมรับว่าส่วนน้อยชอบเปิดรับขณะที่เดินเรียนและคอยอาจารย์ออกจากห้องเรียนเดิม หรืออ่านหนังสือเรียนบางช่วงใหม่ที่ชอบวิชานั้น ๆ หรือเวลาที่รู้สึกง่วงนอนในห้องเรียน และการกระทำอันไม่ถูกต้องนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่นั่งหลังสุดของห้องเรียนซึ่งจะเปิดรับสื่อในขณะที่อาจารย์ไม่สามารถจะเห็นได้

การเปิดรับสื่อมวลชนที่บ้าน หากเป็นสื่อที่คนในครอบครัวชอบเปิดรับด้วยแล้ว นักเรียนจะเปิดรับพร้อมกับคนในครอบครัว อาทิ คุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง หรือญาติ ซึ่งจะชมโทรทัศน์ วิดีโอ และเล่นวิดีโอเกมส์ด้วยกัน ส่วนการไปชมภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์นั้น นักเรียนมักจะชอบไปชมกับเพื่อนหรือกับคนในครอบครัว



ครัว เพราะไปหลายคนแล้วให้ความสุขและอบอุ่นใจได้ดีกว่าการไปตามลาพัง ส่วน  
 สื่ออื่นที่เปิดรับที่บ้านมักจะชอบเปิดรับตามลาพัง อาทิ วิทยุ หนังสือการ์ตูน นิตยสาร  
 นวนิยาย หนังสือพิมพ์ หากเป็นที่โรงเรียนนักเรียนจะชอบเปิดรับสื่อเหล่านี้กับ  
 เพื่อนและแลกเปลี่ยนกันอ่าน ซึ่งนักเรียนยอมรับว่าการอยู่ในสังคมระหว่างเพื่อนร่วมชั้น  
 เรียนนี้สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญมากในการเป็นเครื่องมือ เพื่อให้ร่วมกันในสังคมของ  
 พวกเขาเป็นอย่างดีทีเดียว

เนื่องจากนักเรียนที่ใช้สื่อมวลชนมากส่วนใหญ่มักจะเปิดรับเนื้อหาที่เหมือนกัน  
 หรือคล้ายคลึงกันจากสื่อมวลชนต่าง ๆ หลายสื่อ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะอธิบายพฤติกรรม  
 การเปิดรับสื่อมวลชนครั้งนี้โดยแบ่งเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อมวลชนเป็นแนวทาง โดย  
 อาศัยหลักเกณฑ์การแบ่งลักษณะ "เนื้อหา" ตามหน้าที่ของสื่อมวลชน (Function of  
 Mass Media) ซึ่งมีหน้าที่ให้ข่าวสาร ให้ความรู้ ให้ความบันเทิง และให้บริการ  
 สาธารณะแก่ผู้รับสาร (จุมพล, 2525) ผู้วิจัยจึงจะอธิบายตามประเภทของเนื้อหาที่  
 เปิดรับในสื่อมวลชน 4 ประเภทกว้าง ๆ ซึ่งจะอธิบายโดยสรุปประเด็นตามเนื้อหา  
 ประเภทที่นักเรียนชอบเปิดรับมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ เนื้อหาประเภทบันเทิง  
 เนื้อหาประเภทข่าว และ เนื้อหาประเภทความรู้ ส่วนเนื้อหาประเภทบริ  
 การประชาชนนั้น พบว่านักเรียนให้ความสนใจน้อยมากหรือแทบจะไม่ให้ความสนใจ  
 เลย การเปิดรับเนื้อหาทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวนี้ อธิบายได้ตามลำดับคือ

1. เนื้อหาประเภทบันเทิง อันหมายถึง เนื้อหาที่นักเรียนเปิดรับ  
 เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นเนื้อหาซึ่งผู้ผลิตได้สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  
 ให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสารเป็นหลัก เนื้อหาประเภทนี้นักเรียนวัยรุ่นมัธยมโรงเรียน  
 สตรีนนทบุรีชอบมากที่สุด และการเปิดรับสื่อมวลชนโดยความตั้งใจของนักเรียนโดย  
 มากแล้วนักเรียนมักจะเปิดรับเพื่อสนองความต้องการทางด้านความสนุกสนานเพลิดเพลินอันเป็นเป้าหมายสำคัญของการผลิตเนื้อหาประเภทบันเทิงอยู่แล้ว

การเปิดรับเนื้อหาประเภทบันเทิงนั้น นักเรียนเปิดรับจากสื่อโทรทัศน์



มากที่สุด รองลงมาคือ วิทยุ หนังสือการ์ตูน เทปเพลง นวนิยาย เครื่องเล่นเกมส์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร์ตามลำดับ เนื้อหาที่นักเรียนชอบเปิดรับอธิบายจากแต่ละสื่อได้ดังนี้

**อันดับ 1 โทรทัศน์** ซึ่งเป็นสื่อที่นักเรียนโปรดปรานมากที่สุดนั้น เสนอรายการที่ นักเรียนชอบเปิดชมมาก คือ รายการละคร รายการวาไรตี้ รายการเกมส์โชว์ รายการเพลง รายการการ์ตูน และรายการภาพยนตร์ รายการดังกล่าวนี้ นักเรียนชมเป็นประจำทุกรายการ ผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อรายการ เวลาออกอากาศ และ เนื้อหาที่นักเรียนชอบเปิดรับตามลำดับความชอบได้แก่

รายการละคร ละครที่นักเรียนชอบชมมากที่สุดและชมเป็นประจำคือละครหลังข่าวซึ่งเสนอเวลาประมาณ 21.00 - 22.00 น. ละครโทรทัศน์ที่นักเรียนชมมีหลายเรื่อง เมื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบไปและมีการเสนอละครเรื่องใหม่ นักเรียนจะติดตาม หากเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่ชอบจะเปลี่ยนไปชมละครทางสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นที่เสนอเรื่องที่ตนเองชอบ ในช่วงทำการวิจัยนี้มีละครหลังข่าวที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ

- ละครเรื่อง "ดอกกระถินริมรั้ว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันพุธ-พฤหัสบดี เนื้อหาของเรื่องเป็นเรื่องราวของความรัก ความหลังที่ทำให้หนุ่มสาวคู่หนึ่งได้พบและรักกัน แต่ก่อนจะรักกันนั้นนางเอกซึ่งทำตัวเป็น "ทอมบอย" ได้สืบเสาะหาบิดา และพบว่าสมบัติของบิดานั้นกำลังจะถูกแย่งชิงโดยญาติที่มีความละมับกำลังวางแผนประทุษร้ายผู้อื่นเพื่อแย่งชิงสมบัติ ในที่สุดความชั่วของเขาก็ส่งผลให้เขาถูกลงโทษ ละครเรื่องนี้มีผู้แสดงที่เป็นดาราวัยรุ่นที่นักเรียนชอบหลายคน อาทิ ชญาพร รัตนากร แสดงเป็นนางเอก "ทอมบอย" ที่น่ารัก แม้ว่าจะแสดงความเก่งกล้าปานใด แต่ผลที่สุดของ "ทอมบอย" ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความอ่อนหวานและยอมรับรักผู้ชายที่คอยช่วยเหลือตนตลอดเวลา ผู้แสดงเป็นพระเอกคือ เบน



อิสรางกูร ณ อยุธยา เป็นนักแสดงวัยรุ่นที่นักเรียนชอบอีกคนหนึ่ง รวมทั้ง ทั้ง ณ ตะกั่วทุ่ง นักร้องวัยรุ่นที่นักเรียนชอบแสดงเป็นตัวประกอบด้วย

ละครโทรทัศน์ที่นักเรียนชอบมากเป็นอันดับต่อมาคือ

- ละครเรื่อง "วนัน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 วันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ เนื้อหาของเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในอดีตอันเป็นอมตะ ของพระญาติพระวงศ์แคว้นหนึ่งที่มีต่อพระธิดาของเจ้าผู้ครองนครอีกแคว้นหนึ่งในอาณาจักรแถบยุโรป เจ้าชายผู้นี้แม้ว่าจะมีความสามารถในการปกครองประเทศจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าผู้ครองนครอย่างมาก และพระธิดาของเจ้าผู้ครองนครก็ได้หลงรักมากสักเพียงใด พระองค์ก็มีได้หัวเราะ เมื่อเสร็จภารกิจจากการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในแคว้นได้สำเร็จแล้ว จึงเดินทางกลับไปหาพระธิดาผู้เป็นที่รักเพื่อจัดพิธีอภิเษกสมรส แต่ก็ถูกบงการร้ายจนสิ้นพระชนม์ระหว่างทางซึ่งนำความเศร้าโศก มาสู่พระธิดาเป็นอย่างยิ่ง

ละครเรื่องนี้มีการถ่ายทำต่างประเทศ จึงมีสิ่งที่น่าสนใจให้นักเรียนชอบมากเป็นพิเศษ คือ มีภาพทิวทัศน์ที่สวยงามรวมทั้งการแต่งกายของตัวละครที่แต่งอย่างสวยงามหรูหราคล้ายกับชุดของพระราชวงศ์ในอดีตของแคว้นนั้น และดารารับบทที่แสดงล้วนแล้วแต่เป็นดาราที่ได้ชื่อว่ามีความสามารถในการแสดง อาทิ นัทรชัย เบล่งพานิช สินจัย หงษ์ไทย ลลิตา ปัญญาภาส และ วรุฒ วรธรรม

ละครอีกเรื่องหนึ่งที่นักเรียนชอบคือ

- ละครเรื่อง "ทางรัง" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 วันพุธ และพฤหัสบดี เนื้อหาของเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความต้องการความรักความอบอุ่น และความเข้าใจของวัยรุ่นที่ถูกพ่อซึ่งความจริงเป็นน้าคอยดูด่าว่ากล่าวและลงโทษอยู่เสมอ จนเกิดความน้อยใจไม่อยากเรียนหนังสือได้หนีไปอยู่กับผู้หญิงโสเภณี แต่เมื่อพบอาจารย์ที่มีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนและคอยตักเตือนทั้งพ่อและลูก ทุกอย่าง



จึงคลี่คลายลงไปได้ ละครเรื่องนี้มีผู้แสดงเป็นดาราวัยรุ่นที่นักเรียนชอบคือ สายฟ้า เศรษฐบุตร

ละครโทรทัศน์อีกประเภทหนึ่งที่นักเรียนชอบมาก ได้แก่ ละครเบาสมอง เป็นละครตลกที่มีเป้าหมายมุ่งให้ผู้ชมรู้สึกขบขัน และหัวเราะอย่างสนุกสนาน เนื้อเรื่องในละครอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ ละครเบาสมองที่นักเรียนชอบมักจะออกอากาศในวันหยุด นักเรียนชอบมาก 2 เรื่อง คือ

- ละครชุด "วิก 07" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันอาทิตย์ เวลา 17.20 - 18.10 น. เป็นละครที่สร้างเรื่องเป็นตอน ๆ อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่แสดง สองสามตอนจบ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่จบในตอนเดียว และมีการเชิญดารามาแสดงหลากหลาย บางครั้งก็เป็นดาราที่แสดงอยู่บ่อย ๆ แต่หลายครั้งเชิญดาราที่ไม่ใช่ดาราตลกมาแสดง เรื่องตลกการตลกมีทั้งตลกคำพูด และตลกท่าทาง และมักจะหยิบเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาล้อเลียนให้เกิดความขบขันอีกด้วย

- ละครเรื่อง "พ่อบ้านเมียเพลอ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 วันอาทิตย์ เวลา 15.00 - 16.00 น. เป็นละครที่สร้างเรื่องเป็นตอน ๆ จบในตอนเดียว มีตัวละครประจำและตัวละครที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนโครงเรื่อง เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เป็นละครเบาสมองที่เกี่ยวกับความเจ้าชู้ของสามี 3 คน และภรรยาของสามีทั้ง 3 คนเป็นเพื่อนสนิทกัน และเป็นคนหึงหวงสามีมากคอยช่วยกันจับผิดเรื่องความเจ้าชู้ของสามีตลอดเวลา ในเวลาเดียวกันสามีเจ้าชู้ทั้งหลายก็แสดงบทบาทความเจ้าชู้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

นอกจากนี้ นักเรียนยังมีการติดตามชมละครเบาสมองอีก 2 เรื่อง คือ "สามหนุ่มสามมุม" ซึ่งมีผู้แสดงเป็นดาราวัยรุ่นชายที่นักเรียนโปรดปรานได้แก่ (มอส) ปฏิภาณ ปฐวิภานต์ (แท่ง) ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง และ (กบ) ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี





และ เรื่อง "ยุทธการขยับเหงือก" เป็นละครเบาสมองที่สร้างในลักษณะคล้ายกับรายการ "วิก 07"

รายการวาไรตี้และนิตยสาร เป็นรายการที่เสนอความหลากหลายในรายการ อาทิ ช่วงของการสัมภาษณ์ การแสดง หรือ การไปถ่ายทำสิ่งที่น่าสนใจมาให้ชม เป็นต้น รายการวาไรตี้มักเป็นรายการที่มีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการบันเทิงมาออกรายการ รายการวาไรตี้และนิตยสารที่นักเรียนติดตามมีหลายรายการ ส่วนใหญ่จะติดตามรายการที่ตนชอบมากเป็นประจำ ส่วนรายการวาไรตี้และนิตยสารอื่น ๆ จะชมเป็นบางโอกาส รายการวาไรตี้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้

- รายการ "สี่ทุ่มสแควร์" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ทุกวัน พุธ-ศุกร์ เวลา 22.00 - 23.00 น. เนื้อหารายการมีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในวงการบันเทิงและวงการสังคมอื่นมาให้สัมภาษณ์ถึง ประวัติชีวิต การศึกษาคงครอครัว การทำงาน อุดมการณ์ และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการออกรายการครั้งหนึ่งอาจจะเชิญมา 2-3 คน นอกจากการสัมภาษณ์แล้วหากผู้ได้รับเชิญมีความสามารถในการร้องเพลง ก็จะร้องเพลงในรายการด้วย ต่อจากนั้นจะเป็นการชม "รวม วิดีโอ" ซึ่งผู้จัดรายการได้คัดเลือกเรื่องราวแปลก ๆ มาเสนอให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานกับเรื่องราวเหล่านั้น พร้อมกับมีการบรรยายให้ฟัง พิธีกรรายการที่นักเรียนชอบ คือ วิทวัส สุนทรวิเนตร์ ดวงตา ตุงคะมณี พร้อมทั้งผู้ร่วมรายการที่เป็นผู้แสดงตลก เช่น เต๋อ ดอกสะเดา

- รายการ "4+1 ถึงจะเท่" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 12.00 น. เนื้อหาของรายการมีการไปถ่ายทำเรื่องราวของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาไปออกอากาศ เพื่อเผยแพร่ความเด่นของโรงเรียนแต่ละแห่งว่ามีสิ่งใดเป็นที่เชิดหน้าชูตาของโรงเรียนนั้น มีการเสนอละครสะท้อนปัญหาของวัยรุ่นอย่างหลากหลาย เมื่อเสนอปัญหาในรูปแบบของละครไปแล้ว



มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นมาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหานั้น นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้แสดงความสามารถการหน้าที่เป็นพิธีกรรายการอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือพิธีกรรายการมีถึง 4 คนและทุกคนเป็นวัยรุ่นชาย ในช่วงทำการวิจัยนั้นพิธีกรที่นักเรียนชอบในรายการนี้คือ บรรณรักษ์ แสงสร สายฟ้า เศรษฐบุตร สมชาย เข็มกลัด และจักรกฤษณ์ อามะรัตน์

- รายการ "ทวาลีทโชว์" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 วันอาทิตย์ เวลา 16.00 - 18.00 น. เนื้อหาของรายการมีการเสนอแบ่งอย่างชัดเจนเป็นช่วง ๆ อาทิ ช่วง "โชว์ อีฟ" (Show off) มีการถ่ายทอดการแสดงที่นำเสนอจากที่ต่าง ๆ ช่วง "ทอล์คโชว์" (Talk Show) คือ การเชิญบุคคลที่น่าสนใจมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นข่าว หรือ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของบุคคลนั้น ๆ พิธีกรรายการเป็นคนที่พูดเก่ง คือ ไตรภพ ลิ้มปะพัทธ์

รายการเกมส์โชว์ เป็นรายการที่มีการเชิญผู้ชมทางบ้านทั่วไปมาเล่นเกมสำนวนรายการและมีการให้รางวัลด้วยเงิน หรือสิ่งของที่มีค่าต่าง ๆ เช่น ทองคำ อันเป็นสิ่งล่อใจอย่างหนึ่ง และการเล่นเกมมีหลากหลายแล้วแต่การจัดรายการแต่ละรายการซึ่งพยายามที่จะให้ความสนุกสนาน และเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมมากที่สุด รายการเกมส์โชว์ที่นักเรียนชอบมากและติดตามมากเท่า ๆ กันได้แก่

- รายการ "มาตามนัด" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 วันจันทร์ อังคาร และวันพุธ เวลา 21.50 - 22.35 น. เป็นรายการที่มีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่และจากวงการอื่น รวมทั้งเชิญผู้ชมทางบ้านมาร่วมแข่งขันเล่นเกมสำนวนรายการด้วย เริ่มตั้งแต่วันจันทร์จะเชิญผู้เข้าแข่งครั้งแรก 5 คน มาแข่งขันตอบปัญหาเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ 4 คน ไปแข่งขันในรอบสองต่อไปในรอบสองนี้จะจัดเป็น 2 คู่ ให้มีการทายคำที่กำหนดให้ทายในแต่ละคู่ให้นำคนหนึ่งเป็นผู้ "บอกใบ้" คำด้วยท่าทางหรือบอกความหมายของคำนั้น อีกคนหนึ่งเป็นผู้ทาย



คู่ที่ทายถูกมากจะได้คะแนนมาก ต่อจากนั้นจะมีการแข่งขันกันทายชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยให้คนหนึ่งเป็นผู้วาดภาพ อีกคนหนึ่งเป็นผู้ทายภาพที่ว่าคนนั้นว่าคืออะไร คู่ที่ตอบได้มากจะได้รับรางวัล แต่ผู้ที่ตอบไปทุกครั้งจะมีรางวัลลอบจากสπονเซอร์ของรายการสุดแต่ผู้จัดการรายการจะกำหนด พิธีกรรายการ คือ เศรษฐา ศิระฉายา กับ ญาณี จงวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีกรที่ชอบพูด "แซว" กันอย่างสนุกสนานตลอดการเล่นเกมส์

- รายการ "เวทีทอง" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันเสาร์ เวลา 14.30 - 15.30 น. เป็นรายการที่มีการเชิญบุคคลในวงการบันเทิง และผู้ชมทางบ้านมาแข่งขันเล่นเกมทายคำด้วยรูปภาพ โดยมีภาพวาดปรากฏความหมายของคำที่กำหนดให้ ผู้เข้าแข่งขันสามคนจะผ่านเข้ารอบแรกไปสองคนและคัดจนเหลือคนสุดท้ายเพียงคนเดียวที่จะเป็นผู้ชนะในแต่ละสัปดาห์ รายการนี้มีพิธีกรที่เป็นดาราตลก 2 คน คือ เกียรติ กิจเจริญ และ หม่อม จ๊กมก ซึ่งจะพูดชวนหัวเราะตลอดรายการ

- รายการ "ชิงร้อยชิงล้าน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันพุธ เวลา 22.15 - 23.15 น. เป็นรายการที่มีการเชิญบุคคลในวงการบันเทิง และคนใกล้ชิดของบุคคลในวงการบันเทิง อาทิ บิดา มารดา พี่ หรือน้อง จำนวน 3 คู่ มาร่วมออกรายการเพื่อให้แต่ละคู่แข่งขันกันทายสิ่งที่ตรงกับใจของผู้ใกล้ชิด คู่ที่ทายใจคนใกล้ชิดได้มากที่สุดเป็นผู้ได้เข้ารอบ และชนะการแข่งขัน พิธีกรรายการ คือ มยุรา ชนะบุตร และ บัญญา นีรันดรกุล

**รายการเพลง** นักเรียนชอบชมรายการเพลงทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ถ่ายทอดสด และรายการมิวสิควิดีโอ ที่มีนักร้องที่ตนชื่นชอบมาออกรายการ และนักเรียนจะชอบนักร้องที่มีผลงานออกอากาศซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ทางบริษัทผลิตเทปเพลงได้เผยแพร่ผลงานเพลงของนักร้องแต่ละคนออกมา นักร้องรุ่นก่อนที่นักเรียนเคยชอบมากมี อาทิ ชงไชย แมคอินไตย (เบิร์ด) นักร้องวง "นุร่ว"



เจตริน วรรณะสิน (เจ) อาพล ลาพูน ไหม่เจริญบุระ และคริสติน่า อาร์กิล่า ส่วนนักร้องที่กำลังมีผลงานเพลงที่นักเรียนเปิดรับในช่วงทำการวิจัยและนักเรียนชอบ ได้แก่ ปณิภาณ บรูวิกานต์ (มอส) เป็นนักร้องชายวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมาจากการแสดงภาพยนตร์ประเภทวัยรุ่น ต่อกับต้องแห่ง "วงทู" เป็นนักร้องชายวัยรุ่น ชเนศ วรา กุลนุเคราะห์ นักร้องวง "นูโว" ชื่อ จอห์น โจ ก้องและเสาวลักษณ์ ลีละบุตร (แอม) นักร้องหญิงที่เคยมีผลงานการแต่งเพลง และกำลังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องความผิดหวังเกี่ยวกับความรัก นักร้องที่มีผลงานเหล่านี้จะมาออกรายการเพลงที่สถานีโทรทัศน์เกือบทุกช่องจัดเสนาในวันหยุดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และการเสนอรายการเพลงประเภทนี้มีความมึนคล้ายคลึงกัน คือ มีพิธีกรรายการและนักร้อง แล้วนักร้องออกรายการเพลงและบางคนจะเด่นอย่างสุดเหวี่ยงไปด้วย นักร้องส่วนใหญ่ที่มาออกรายการเพลงนั้นจะไปออกรายการตามรายการเพลงของหลายสถานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีผลงานเพลงออกจำหน่าย รายการเพลงที่นักเรียนชอบชมมาก ได้แก่

- รายการ "โลกดนตรี" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 12.00 - 13.00 น. เป็นรายการถ่ายทอดสดที่เชิญนักร้องหรือกลุ่มนักร้องที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นมาออกรายการ โดยจัดเป็นคอนเสิร์ต ณ ลานโลกดนตรี ที่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีด้วย มีพิธีกรรายการ คือ เสกสรร ภูประดิษฐ์

- รายการ "7 สีคอนเสิร์ต" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันเสาร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. เป็นรายการถ่ายทอดสดที่เชิญนักร้องหรือกลุ่มนักร้องมาออกรายการเช่นเดียวกับรายการ "โลกดนตรี" แต่ใช้สถานที่จัด ณ ลานเพลิน สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 และมีพิธีกรรายการ 2 คน คือ มยุรา ชนะบุตร และ ยุรพันธ์ ภมรมนตรี ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นพิธีกรวัยรุ่น 2 คน คือ ศราราม เทพพิทักษ์ ดาราโทรทัศน์วัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากละครโทรทัศน์ เรื่อง "อรุณสวัสดิ์" ซึ่งนักเรียนทุกคนชอบชมละครเรื่องนี้มาก และพิธีกรหญิงอีกคนหนึ่ง คือ นัท มีเรีย เป็นดาราภาพยนตร์วัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จจาก



การแสดงภาพยนตร์ประเภทวัยรุ่น เรื่อง "เร็วกว่าใจ ไกลเกินฝัน"

- รายการ "คอนเสิร์ต 9 อ.ส.ม.ท." ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. วันอาทิตย์ เวลา 16.00 - 17.30 น. เป็นรายการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตที่จัดโดยกลุ่มพิธีกรทางวิทยุ อาทิ วินิจ เลิศรัตนชัยกุล และ สมพล ปิยะพงษ์ศิริ ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าพาด้า หัวหมาก มีการเชิญนักร้อง หรือ กลุ่มนักร้องที่กำลังมีชื่อเสียงมาออกรายการ นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้มาชมออกมาร้องเพลงหรือแสดงในสิ่งที่พิธีกรกำหนดบนเวทีพร้อมทั้งมอบรางวัลด้วย

นอกจากรายการคอนเสิร์ตแล้ว นักเรียนยังชอบรายการมิวสิควิดีโออีกด้วย รายการมิวสิควิดีโอนั้น มีการถ่ายทำเป็นวิดีโอประกอบเพลง คือ ถ่ายภาพบรรยากาศต่าง ๆ พร้อมกับการร้องเพลงของนักร้อง เช่น น้ำตก ภูเขา ทะเล สวนดอกไม้ เป็นต้น รายการมิวสิควิดีโอที่นักเรียนชอบชม ส่วนใหญ่จะชมจากรายการ "มิวสิคเบรก" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันอาทิตย์ เวลา 14.30 น. และ รายการเพลงทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 วันเสาร์ เวลา 14.00 น.

รายการการ์ตูน นักเรียนส่วนใหญ่นิยมชมการ์ตูนมาก รายการการ์ตูนทางโทรทัศน์ที่นักเรียนชมเป็นประจำ คือ การ์ตูนของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องยาว เสนอเป็นตอน ๆ การ์ตูนประเภทนี้มีหลายเรื่อง และเนื้อหาที่เหมือนกันของการ์ตูนประเภทนี้มักจะปรากฏในหลายสื่อ อาทิ หนังสือการ์ตูน และวิดีโอ ซึ่งนักเรียนบางคนจะมีการติดตามทั้งสามสื่อ เรื่องที่นักเรียนได้ติดตามในสื่อต่าง ๆ อาทิ เรื่อง "รถเรมอน" "ดาร์กอนบอล" "ซิติฮันเตอร์" แต่เรื่องที่นักเรียนชอบชมทางโทรทัศน์มากที่สุดได้แก่

- รายการการ์ตูน เรื่อง "ดาร์กอนบอล" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 วันอาทิตย์ เวลาประมาณ 08.30 - 09.00 น. และ วันจันทร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. การ์ตูนเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่จะยึด



ครองโลก หรือ เรียกว่า "ฝ่ายธรรม" กับฝ่ายที่พยายามปกป้องโลก หรือที่เรียกว่า "ฝ่ายธรรมะ" การต่อสู้ที่เกิดขึ้นทุกตอนและฝ่ายที่ชนะในที่สุดก็คือ ฝ่ายธรรมะ เป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่แสดงความเก่งกาจอย่างมหัศจรรย์ของทั้งสองฝ่ายที่สามารถจะทำอะไรที่เหนือจากความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเก่งกาจของฝ่ายธรรมะที่เมื่อสามารถรวบรวมดาร์กอนบอลไว้ครบ 7 ลูกแล้วจะสามารถปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้ แม้กระทั่งการชุบชีวิตคนหรือ เสกสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มาทำลายล้างฝ่ายธรรม การต่อสู้ไม่มีทางจบสิ้นลงเมื่อการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวที่เสนอเป็นตอน ๆ จนกระทั่งในช่วงท้ายการวิจัยยังไม่มีที่ ท้าว่าเรื่องนี้จะจบลง

นอกจากการ์ตูนประเภทนี้แล้ว นักเรียนยังชอบชมการ์ตูนหลังข่าว 2 ทุ่ม อีกด้วย อาทิ การ์ตูนหลังข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 และ ช่อง 3 ซึ่งเสนอ เพียง 5 นาที เป็นการ์ตูนฝรั่งประเภทเบาสมอง โดยสร้างให้ตัวการ์ตูนเป็นสัตว์ ต่าง ๆ ที่มีความน่ารัก แต่มักจะเป็นสัตว์ที่เกเร เช่น ตัวจระเข้ ที่ชอบหนีออกมาจาก สวนสัตว์ และมาทาคความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น แต่ผลที่สุดก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ใน สวนสัตว์เหมือนเดิม

รายการภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นอีก รายการหนึ่งที่นักเรียนชอบชม มีทั้งภาพยนตร์เรื่องยาวที่เสนอต่อเนื่องกันเป็นตอน ๆ และภาพยนตร์ที่เสนอครั้งละเรื่องจบในครั้งเดียว นักเรียนชมกันหลายเรื่องทั้ง ภาพยนตร์จีน ฝรั่ง ส่วนภาพยนตร์ไทยนั้น ดูนาน ๆ ครั้ง ภาพยนตร์เรื่องยาวที่ ชอบชมมากและชมเป็นประจำและชอบมาก ได้แก่

- ภาพยนตร์เรื่อง "อินเดียน่า โจนส์" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันเสาร์ เวลา 13.20 น. เป็นภาพยนตร์ฝรั่งประเภทผจญภัย คือ การผจญภัยที่ตื่นเต้นของหนุ่มน้อยอินดี ตั้งแต่อายุ 8 ขวบจนถึง 18 ปี อินดีได้ติดตามพ่อ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางโบราณคดีไปบรรยายพิเศษในประเทศต่าง ๆ หลายแห่งถึง



11 ประเทศ แต่ละแห่งที่เดินทางไปนั้น เขาได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และได้ผจญภัย สิ่งที่เขาได้ประสบมาทำให้เขากลายเป็น "อินเดียน่า โจนส์" ที่มีความเก่งฉลาด และน่ารักมาก คารานาของเรื่องนี้ คือ คอรี แคริแอร์ แสดงเป็นหนูน้อยอินเดียน่าวัย 8-10 ปี และ ฌอน แพ็ททริก แพลเนอร์ แสดงเป็นหนุ่มอินเดียน่าวัย 16-18 ปี

- ภาพยนตร์เรื่อง "กระบี่พิฆาตดาวเหนือ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 วันพุธ และ พฤหัสบดี เวลา 16.40 น. เป็นภาพยนตร์จีนประเภทบู๊ ต่อสู้ เป็นการต่อสู้ของจอมยุทธ์หัวอิงสงที่ต้องพรีตพรางจากญาติมิตร บุกลงไปยังเกาะนกไฟ เพื่อตั้งการให้ตระกูลหัว กับตระกูลชี่คลายความอาฆาตพยาบาทของล้างจ้องผลาญกัน ซึ่งการเดินทางไปเพื่อการนี้จอมยุทธ์ต้องใช้วิทยายุทธต่อสู้กับคนหลายพรรค ซึ่งมี การต่อสู้อย่างสนุกสนานตื่นเต้น พร้อมทั้งมีการสอนการฝึกใช้วิทยายุทธเพื่อการต่อสู้นี้ มากมายหลายครั้งจนกว่าจะบรรลุตามความมุ่งหมาย คารานาของเรื่องนี้ คือ เหวเจียจิ้ง ดำรงหุ่นหล่อแห่งฮ่องกง

สำหรับภาพยนตร์ที่นำมาจากภาพยนตร์ที่ฉายตามโรงภาพยนตร์ ซึ่งเสนอฉายครั้งเดียวจบนั้น นักเรียนชอบชมภาพยนตร์ฝรั่ง หรือ ภาพยนตร์จีน ในรายการ "บิกินีมา" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 คือวันเสาร์ เวลาประมาณ 21.15-24.00 น. อาทิ เรื่อง

- "รถทะเลลุดแคด" เป็นภาพยนตร์บู๊ที่แปลกเพราะตำรวจกับโจรร่วมมือกันไปบุกปล้นมั่งของโจร นำแสดงโดยดารายอดนิยม โจวเหวินพะ และ หลี่ซิวเสียน

- "เมืองอลเวง" เป็นภาพยนตร์ตลกสนุกสนานตื่นเต้นของ วอลท์ ดิสนีย์ เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริง คือ พระหนุ่มของโบสถ์แห่งหนึ่งกับสมาชิกผู้ดูแลโบสถ์พบว่า เงินกองทุนของพวกเขาถูกขโมยออกไปจึงออกวาดลวดลายเพื่อที่จะเอาเงินคืนมาให้ได้ จนทำให้เกิดความวุ่นวายอลเวงไปทั้งเมือง ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอ



โดย บาบารา แฮริส

รายการบันเทิงทางโทรทัศน์ทั้ง 6 ประเภทดังกล่าว เป็นรายการที่นักเรียนใช้เวลาในการชมมากที่สุดและชอบมากที่สุด เพราะการเสนอทางโทรทัศน์นี้ให้ความพึงพอใจแก่นักเรียนในการชมหลายประการ คือ มีความสะดวกเพราะชมที่บ้านเมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการ โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถทำให้นักเรียนได้เห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียง จึงเป็นเสมือนกับภาพของเหตุการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีสีสันแล้วสบายตาให้ความเพลิดเพลินดี

อันดับ 2 วิทยุ นับเป็นสื่อที่นักเรียนชอบเปิดรับมากต่อจากสื่อโทรทัศน์ แต่มีความแตกต่างกันจากรายการทางโทรทัศน์มาก เนื่องจากรายการบันเทิงทางวิทยุที่นักเรียนชอบฟังมากที่สุดนั้นมีรายการเดียว คือ รายการเพลง รายการเพลงที่นักเรียนชอบมากที่สุดจะเป็นรายการที่จัดโดย บริษัท เอ ทัม มีเดีย จำกัด อาทิ รายการ "เรดิโอ โหวต" รายการ "กรีน เวฟ" รายการ "ฮอทเวฟ" และ บริษัท มีเดีย พลัส จำกัด อาทิ รายการ "สไมล์ เรดิโอ" ซึ่งส่วนใหญ่จะเสนอรายการเพลงและข่าว วิทยุปกตินักเรียนจะเปิดรับฟังเพลงทางวิทยุเป็นประจำทุกวันซึ่งปรากฏรายการที่นักเรียนเกือบทุกคนชอบเปิดรับฟังมากที่สุด คือ

- รายการ "เรดิโอ โหวต" ออกอากาศทางคลื่น เอฟ เอ็ม 93.5 เม็กกะเฮิร์ซ เป็นรายการเพลงและข่าวที่เสนอตลอด 24 ชั่วโมง มีพิธีกรทำหน้าที่สลับกันเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วงมีทั้งรายการเพลง การเล่นเกมส์ ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุย หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอให้เปิดเพลงที่ตนชอบ และช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาออกเสียงลงคะแนนให้กับ รายการ หรือเพลง หรือนักแสดงที่ตนชอบซึ่งจะตั้งชื่อช่วงนี้ว่า ช่วง "โหวต" (Vote)

ช่วงของรายการวิทยุที่นักเรียนชอบมากที่สุดจะเป็นช่วงของพิธีกรที่ชื่อ "สมพล ปิยะพงษ์ศิริ" ซึ่งเป็นพิธีกรที่ชอบพูดเล่นกับผู้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งพูด



คุยกับผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่น เช่น มีการพูดคุยเข้าห้อยเรื่องการเรียนรู้ เพื่อน และ สื่อประเภทบันเทิงที่นักเรียนโปรดปราน นอกจากนั้นยัง เป็นพิธีกรที่แปลกกว่าพิธีกรคนอื่นคือชอบพูดชมตัวเองหรือพูดประชดประชันเพื่อให้เกิดความขบขัน ชอบทำเสียงแปลก ๆ เช่น ทำเสียงขี้จุมุก หรือ ฟันเสียงใส่ไมโครโฟน ฯลฯ ช่วงการออกรายการของสมพลจะออกอากาศเกือบทุกวัน เวลาประมาณ 17.00 ถึงเวลาประมาณ 20.00 น. ในช่วงนี้มีการเปิดเพลงสลับกับการเล่นเกมส์ สำหรับเพลงนั้นมักจะเปิดเพลงที่กำลังมีเทปออกวางตลาด และ มีการทำการเผยแพร่ดังที่กล่าวแล้วในรายการเพลงทางโทรทัศน์ นักเรียนก็จะชอบเพลงที่มีนักร้องที่ตนชอบเช่นที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่นักเรียนชอบในรายการเพลงทางวิทยุในช่วงของ "สมพล ปิยะพงษ์ศิริ" กลับกลายเป็นการเล่นเกมส์ ซึ่งพิธีกรจะบอกรายละเอียดวิธีการเล่น แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาเล่นเกมส์

เกมส์ที่นักเรียนชอบในช่วงของพิธีกรที่ชื่อ "สมพล" มีชื่อเกมส์ว่า "เกมส์ Back to Front - Front to Back" เป็นเกมส์ที่พิธีกรจะบอกประโยค ๑-๒ ประโยคที่กลับพยางค์ คือ แทนที่จะเรียงพยางค์ให้ฟังเข้าใจโดยเรียงจากพยางค์หน้าไปพยางค์ แต่พิธีกรจะเรียงจากพยางค์หลังมาพยางค์หน้า ซึ่งทำให้ฟังไม่เข้าใจ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้าไปทายว่าถ้าเรียงจากหน้าไปหลังนั้นจะมีข้อความว่าอย่างไร เมื่อมีผู้ทายถูกก็จะเปลี่ยนเป็นเกมส์อื่นต่อไป

อีกเกมส์หนึ่งที่นักเรียนสนใจฟัง คือ "เกมส์แสดงความสามารถในการพูด" เช่น พิธีกรให้ผู้ฟัง จำนวน 3 คน โทรศัพท์เข้ามาแข่งกันพูด "จับผู้หญิง" แล้วให้ผู้ฟังจำนวน 3 คน โทรศัพท์เข้ามาตัดสินว่าจะให้ใครชนะ ผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

ช่วงเล่นเกมส์นี้ นักเรียนจะชอบฟังมากกว่าโทรศัพท์เข้าไปเล่นเกมส์ด้วย เนื่องจากมีคนใช้โทรศัพท์โทรฯ เข้ามาหลายคนจึงติดอยากมาก แต่มีบางคนที่ใช้ความพยายามโทรศัพท์เข้าไปในรายการและเล่นเกมส์ด้วยได้



นอกจากช่วงของพิธีกรที่ชื่อสมพล ปิยะพงษ์ศิริจะเป็นช่วงที่นักเรียนชอบมากที่สุดแล้ว ยังมีอีกช่วงหนึ่งที่นักเรียนชอบฟัง คือ ช่วงการ "รหวต" (Vote) ซึ่งออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ 08.30 - 12.00 น. เป็นช่วงที่มีพิธีกรสลับเปลี่ยนกันหลายคน และมีการแบ่งการ "รหวต" ออกเป็นประเภท ในช่วงการออกเสียงให้คะแนนแต่ละประเภทนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาออกเสียงให้คะแนนซึ่งได้ปฏิบัติตามตลอดสัปดาห์ จนถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ยังเปิดโอกาสให้โทรศัพท์อีกครั้ง แล้วจึงทำการตัดสินประกาศผลว่าแต่ละประเภทนั้น คารานักแสดง หรือนักร้องคนไหน หรือ รายการโทรทัศน์ หรือ ชื่อภาพยนตร์เรื่องอะไรได้รับความนิยมมากที่สุดจนติดอันดับ 1 - 5 อันดับ ตามประเภทที่จัดทำกาการรหวตที่นักเรียนชอบ โดยมีผลของการ "รหวต" ประจำวันที่ 31 มกราคม 2536 (เอกสารบันทึกรายการ "เรดิโอรหวต ของ บริษัท เอไอเอ็ม มีเดีย, มกราคม 2536) มาประกอบเป็นตัวอย่าง คือ

- รหวตอัลบั้มเพลง (Album Vote) ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าอัลบั้มเพลงของใครที่ผู้ฟังนิยมชมชอบมากที่สุด แล้วจึงจัดอันดับ ผลจากการจัดอันดับที่เห็นปรากฏว่า เพลงชุดอัลบั้มที่ติดอันดับมีดังนี้ อันดับ 1 เพลงชุด "เอ้อ เฮอ" ของ ปณิภาณ บรูว์กันต์ (มอส) อันดับ 2 เพลงชุด "ร็อกกระทบไม้" ของ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ อันดับ 3 เพลงชุด "อ็อกซิเจน" ของ วง "นูร่ว" อันดับ 4 เพลงชุด "สวอนชะแล้ว" ของ วง "สวอน" และ อันดับ 5 เพลงชุด "หนุ่มไฟแรง" ของ รัตม มาร์ติน

- รหวตเพลง (Song Vote) พิธีกรให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาเสนอชื่อเพลงที่ชอบมากที่สุด จำนวน 10 อันดับ (เฉพาะเพลง) ผลปรากฏดังนี้ อันดับ 1 เพลง "ซ่าเต็ม" ของ ธเนศ อันดับ 2 เพลง "ขอแรง" ของ อนันต์ บุนนาค อันดับ 3 เพลง "ง่ายเกินไป" ของ มอส อันดับ 4 เพลง "รักน้องคนเดียว" ของ ธเนศ อันดับ 5 เพลง "แพ้อลอด" ของ มอส อันดับ 6 เพลง "สองคนในร่างเดียว" ของ "นูร่ว" อันดับ 7 เพลง "ทน ทน เอาหน่อย" ของ "นูร่ว" อันดับ 8



เพลง "นิยามรัก" ของ "นุรว" อันดับ 9 เพลง "ทาได้หรือเปล่า" ของ "นุรว" อันดับ 10 เพลง "ล้างใจ" ของ อนันต์ บุนนาค

- **โหวตนักร้อง นักแสดง หรือพิธีกรชาย (Actor Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรทัศน์เข้ามาเสนอชื่อ ดารา หรือ พิธีกรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับ ผลปรากฏ ดังนี้ อันดับ 1 ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง (แท่ง) ดาราภาพยนตร์ชายวัยรุ่นจากภาพยนตร์ เรื่อง "กลิ้งไว้ก่อน พ่อสอนไว้" และดารารโทรทัศน์หนึ่งใจละคร เรื่อง "สามหนุ่มสามมุม" อันดับ 2 คือ ปฏิภาณ บรูว์วิกันต์ (มอส) นักร้องวัยรุ่นจากอัลบั้มชุด "เอ้อ เฮอ" และ ดารารโทรทัศน์หนึ่งใจละคร เรื่อง "สามหนุ่มสามมุม" อันดับ 3 เพ็ญพิเชษฐ์ เพ็ญกุล (แจ๊ป) ดาราวัยรุ่นจากภาพยนตร์เรื่อง "เร็วกว่าใจ กลอกเกินฝัน" อันดับ 4 จักรกฤษณ์ อามะรัตน์ พิธีกรในรายการวาไรตี้ "4+1 ถึงจะเท่" อันดับ 5 สมพล ปิยะพงษ์ศิริ พิธีกรรายการเพลงของ เอ็มทีวี มีเดีย

- **โหวตนักร้อง นักแสดงหญิง (Actor Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรทัศน์เข้ามาเสนอชื่อนักกร้อง นักแสดงหญิงที่ชอบมากที่สุด ผลปรากฏดังนี้ อันดับ 1 นุสบา วานิชอังกูร ดารารโทรทัศน์ อันดับ 2 นัท มีเรีย ดาราภาพยนตร์ อันดับ 3 จริญญา สรณะคมณ์ ดารารโทรทัศน์ อันดับ 4 อรพรรณ พานทอง ดารารโทรทัศน์ และ อันดับ 5 แอน ทองประสม ดารารโทรทัศน์

- **โหวตภาพยนตร์ (Movies Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรทัศน์เข้ามาเสนอชื่อภาพยนตร์ที่ชอบมากที่สุด ผลปรากฏดังนี้ อันดับ 1 ภาพยนตร์ เรื่อง "เร็วกว่าใจ กลอกเกินฝัน" อันดับ 2 ภาพยนตร์ เรื่อง "The Body Guard" อันดับ 3 ภาพยนตร์ เรื่อง "A Few Good Woman" อันดับ 4 ภาพยนตร์ เรื่อง "บุญชู 7" อันดับ 5 ภาพยนตร์ เรื่อง "Dracula"

- **โหวตรายการวาไรตี้ (Variety Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรทัศน์เข้ามาเสนอชื่อรายการวาไรตี้ที่ชอบมากที่สุด ผลปรากฏดังนี้ อันดับ 1 รายการ "4 ทุ่ม



สแควร์" อันดับที่ 2 รายการ "ทไวไลท์โชว์" อันดับที่ 3 รายการ "4+1 ถึงจะเท่" อันดับที่ 4 รายการ "พริตตี้วัยรุ่น" อันดับที่ 5 รายการ "เจาะใจ"

- **โหวตละครโทรทัศน์ (Lacorn Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาเสนอชื่อละครที่ชอบมากที่สุดผลปรากฏดังนี้ อันดับที่ 1 ละคร เรื่อง "ดอกกระถินริมรั้ว" อันดับที่ 2 ละคร เรื่อง "เล่ห์สนั่นดาว" อันดับที่ 3 "ภูตแม่น้ำราชง" อันดับที่ 4 ละคร เรื่อง "ฝ้ายแกมแพร" อันดับที่ 5 ละคร เรื่อง "ทางรัก"

- **โหวตรายการเกมโชว์ (Game Show Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาเสนอชื่อรายการเกมโชว์ที่ชอบมากที่สุด ผลปรากฏดังนี้ อันดับที่ 1 รายการ "มาตามนัด" อันดับที่ 2 รายการ "ชิงร้อยชิงล้าน" อันดับที่ 3 รายการ "ท้าทาย" อันดับที่ 4 รายการ "จุดเดือด" อันดับที่ 5 รายการ "คู่รัก"

- **โหวตรายการสารคดี (Feature Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาโหวตรายการสารคดีที่ชอบมากที่สุด ผลปรากฏดังนี้ อันดับที่ 1 รายการ "ส่องโลก" อันดับที่ 2 รายการ "ทุ่งแสงตะวัน" อันดับที่ 3 รายการ "กระจกหกด้าน" อันดับที่ 4 รายการ "โลกน่ารัก" อันดับที่ 5 รายการ "เจาะโลกมหัศจรรย์"

- **โหวตนิตยสารวัยรุ่น (Teenage Magazine Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาเสนอชื่อนิตยสารวัยรุ่นที่ชอบมากที่สุด ผลปรากฏดังนี้ อันดับที่ 1 นิตยสาร "เธอกับฉัน" อันดับที่ 2 นิตยสาร "The Boy" อันดับที่ 3 นิตยสาร "ทราย" อันดับที่ 4 นิตยสาร "วัยหวาน" อันดับที่ 5 นิตยสาร "Boom"

- **โหวตหนังสือพิมพ์ (Newspaper Vote)** พิธีกรให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาเสนอชื่อหนังสือพิมพ์ที่ชอบอ่านมากที่สุด ผลปรากฏดังนี้ อันดับที่ 1 หนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" อันดับที่ 2 หนังสือพิมพ์ "เดลินิวส์" อันดับที่ 3 หนังสือพิมพ์ "สยามกีฬา" อันดับที่ 4 หนังสือพิมพ์ "มติชน" อันดับที่ 5 หนังสือพิมพ์ "บ้านเมือง"



การรหวตจากรายการและเนื้อหาหลายประเภทนี้ นักเรียนชอบเปิดรับฟังทุกวันอาทิตย์ช่วงเช้า ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ทราบว่ารายการใดบ้างที่ได้รับความนิยมสูง บางครั้งจะพยายามติดตามรายการที่ได้รับความนิยมต่อไป

- รายการ "สไมล์ เรดิโอ" (Smile Radio) นักเรียนเปิดรับฟังรายการนี้รองลงมาจากรายการ "เรดิโอ รหวต" รายการ "สไมล์ เรดิโอ" เป็นรายการเพลงและข่าวเช่นเดียวกับ "เรดิโอ รหวต" และมีการเสนอรายการคล้ายคลึงกัน คือ เปิดเพลง พิธีกรพูดคุย มีการเล่นเกมสแจกรางวัลทุกวัน ที่แตกต่างไปก็คือ รายการ "สไมล์ เรดิโอ" มีถึง 5 คลื่น ได้แก่ Radio 1 - 5 โดยมีมุ่งกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม คลื่นที่นักเรียนชอบเปิดรับฟังมาก คือ คลื่น เอฟ เอ็ม 99.5 เม็กกะเฮิร์ซ ชื่อรายการ "สไมล์ เรดิโอ ทรี" ซึ่งเป็นคลื่นที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นโดยเฉพาะ แต่นักเรียนไม่ได้ระบุว่าชอบพิธีกรคนใด หรือ ช่วงรายการใดเป็นพิเศษในรายการนี้

ส่วนรายการ "กรีน เวฟ" (Green Wave) คลื่น เอฟ เอ็ม 104.5 หรือรายการ "ฮอท เวฟ" (Hot Wave) คลื่น เอฟ เอ็ม 91.5 หรือ รายการ "แบ็งค์คือคนาว" (Bangkok Now) คลื่น เอฟ เอ็ม 88.0 ทั้งสามคลื่นที่ตั้งกัอยู่ในบริษัท เอ 7เอ็ม มีเดีย จำกัดนั้น นักเรียนเปิดรับเป็นบางครั้งโอกาสไม่เป็นประจำ ส่วนใหญ่จะฟังรายการเพลง การพูดคุยของพิธีกร และ การฟังผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพิธีกร

อันดับ 3 หนังสือการ์ตูน เป็นสื่อที่นักเรียนโปรดปรานมากเช่นกัน เนื่องจากหนังสือการ์ตูนมักจะมีขนาดพกพาได้คือ ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กจึงนำไปอ่านได้หลายแห่ง หนังสือการ์ตูนที่นักเรียนนิยมอ่านนั้นส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่น มีทั้งการ์ตูนที่นักเรียนได้ชมจากโทรทัศน์ ซึ่งเมื่อนำมาทำเป็นหนังสือการ์ตูนนั้น นักเรียนชอบมาก เพราะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และจะนำมาอ่านเมื่อใดก็ได้ตามความต้องการ นอกจากนั้น ยังชอบอ่านการ์ตูนประเภทวัยรุ่นและเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์



บางครั้งนักเรียนก็อ่านการ์ตูนไทยประเภทตลกขบขัน หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่นักเรียนนิยมอ่านมากที่สุดได้แก่

- การ์ตูน เรื่อง "โรดเรมอน" การ์ตูนเรื่องนี้เสนอทางโรตทัศน์ด้วยและนักเรียนชอบอ่านด้วย หนังสือการ์ตูนประเภทนี้เป็นการเสนอเป็นตอน ๆ แต่ละตอนมีโครงเรื่องเดียวกัน มีตัวละครเอกประจำเรื่องตัวเดียวกัน แต่การดำเนินเรื่องแต่ละตอนนั้นจะแตกต่างกันไป เนื้อหาโดยรวมเป็นการ์ตูนประเภทผจญภัยที่หักคดแก่ผู้อ่าน

"โรดเรมอน" เป็นเรื่องของตัวการ์ตูนที่มีลักษณะพิเศษคือ เป็นการ์ตูนแมว มีชื่อว่า "โรดเรมอน" เป็นแมวที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความฉลาดหลักแหลม สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยมีสิ่งมหัศจรรย์นามาช่วย อาทิ "กระเป๋าวិเศษ" สามารถเสกสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นตามที่ต้องการได้ "สวิซเพ็คเจอร์" สามารถสิ่งให้คนหายไปได้ "ชิปถ่วงน้ำหนัก" สามารถทำให้บินได้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ได้นามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กชายที่กำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งอยู่เสมอ เด็กชายคนนี้ชื่อ "เรนบีตะ" ซึ่งมักจะเป็นคนขี้เกียจ ไม่ชอบเรียนหนังสือ ตื่นสาย ไม่มีความเอาอดทน การ์ตูนเรื่องนี้ได้สอดแทรกคติให้ทำในสิ่งตรงกันข้าม เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักช่วยตนเอง และเอาตัวรอดได้

- การ์ตูน เรื่อง "เพราะหัวใจเพรียกหา" เป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งประเภทความรักของวัยรุ่นซึ่งนักเรียนชอบอ่านมาก มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชายหญิงคู่หนึ่ง ซึ่งมีปัญหากับครอบครัวจึงหนีออกจากบ้านไปอยู่ด้วยกันที่แพลตแห่งหนึ่ง การกระทำเช่นนี้มีผู้พบเห็นและวิจารณ์ว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสม เพราะทั้งคู่ยังเป็นนักเรียน จะทำให้เสียการเรียนและเสียอายอนาคตที่สดใส

การ์ตูนประเภทรักวัยรุ่น หรือที่นักเรียนชอบเรียกว่า แบบ "รักหวานแหว่ว" นี้ นักเรียนชอบอ่านหลายเรื่องและมากจนไม่สามารถนำมาลงได้หมด



- การ์ตูน เรื่อง "คาสาปพารณ์" เป็นการ์ตูนประเภทความรักอิงประวัติศาสตร์ของอียิปต์สมัยโบราณ คือ ความรักของหญิงสาวในยุคปัจจุบันที่ไปรักกับกษัตริย์พารณ์แห่งอียิปต์ในอดีตซึ่งย้อนยุคไปเมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว การ์ตูนเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศอียิปต์ในยุคนั้นด้วย

หนังสือการ์ตูนไทยที่นักเรียนชอบ มักจะเป็นการ์ตูนขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กที่เป็นการ์ตูนเสนอเป็นกรอบ อาจมีกรอบเดียว หรือ 3-6 กรอบซึ่งเป็นการ์ตูนที่ให้อ่านรู้สึกขบขัน มักจะออกจำหน่ายเดือนละครั้ง อาทิ หนังสือการ์ตูน "ชายหัวเราะ" "ชื่อหัวเราะ" "ปลื้ม"

อันดับ 4 เทปเพลง เทปเพลงที่นักเรียนชอบนั้นมีมากมายหลายเพลง แต่จะชอบมากในขณะที่เพลงนั้น ทั่วกำลังได้รับความนิยม สังเกตได้จากการ์ตูนที่มีการเปิดทางสื่อต่าง ๆ บ่อย ๆ อีกประการหนึ่ง คือต้องเป็นเพลงที่ร้องโดยนักร้องที่นักเรียนชื่นชอบอีกด้วย นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบนักร้องวัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิงก็มีอยู่บ้าง และบางคนยังเลือกชอบนักร้องจากค่ายเพลงที่ตนชอบและศรัทธาอีกด้วย ซึ่งในช่วงทศวรรษการวิจัย นักเรียนชอบนักร้องจากค่าย "แกรมมี่" มากที่สุด เชื่อว่าค่ายเพลงค่ายนี้มักจะสร้างนักร้องที่มีคุณภาพ ซึ่งสร้างแล้วมักจะ "ดัง" และค่ายเพลงต่าง ๆ มักจะผลิตนักร้องและเทปเพลงเป็นชุดอัลบั้มขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วยการร้องเพลงประมาณ 10-12 เพลง หรืออาจจะมากน้อยกว่านั้นเล็กน้อย เมื่ออัลบั้มเพลงชุดใหม่ออกมาจะมีการ "โฆษณา" หรือ "เผยแพร่" ในรูปแบบต่าง ๆ เสมอ อัลบั้มเพลงที่นักเรียนชอบมากที่สุด ในช่วงทศวรรษการวิจัย ได้แก่

- อัลบั้มชุด "เอ้อ เฮอ" ของ ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ (มอส) นักร้องชายวัยรุ่นวัยเรียน ซึ่งมีเพลงที่นักเรียนชอบฟังมากอยู่ 3 เพลง คือ เพลง "แพ้ตลอด" เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกเศร้าใจเกี่ยวกับการผิดหวังในความรัก "ง่ายเกินไป" และ "พิลึกกึกกือ" เป็นที่ให้ความสนุกสนาน



- อัลบั้มชุด "ร็อกกระทวมั้" ของ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์" นักร้องชายวัยใกล้เคียงวัยรุ่น มีเพลงที่นักเรียนชอบมากอยู่ 3 เพลง คือ เพลง "ซ่าเต็ม" เป็นเพลงที่แสดงความน้อยใจเกี่ยวกับความรัก "รักน้องคนเดียว" และ "ขอแรง" เป็นเพลงที่ชายบอกถึงการแสดงความรักต่อหญิงที่ตนรัก

- อัลบั้มชุด "ทนเอาหน่อย" ของ "นูโว" ซึ่งมีนักร้องนำชายที่นักเรียนชอบ 3 คน คือ าจ จอห์น และ ก้อง อัลบั้มชุดนี้มีเพลงที่นักเรียนชอบอยู่ 3 เพลงคือ เพลง "ทน ทน เอาหน่อย" "นิยามรัก" และ "สองคนในร่างเดียว" เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรัก

- อัลบั้มชุด "แต่งได้...ถ้าไม่เคียด" ของ "วงทู" ซึ่งมีนักร้องชายวัยรุ่น 2 คน คือ ต่อ กับ ต้อง มีเพลงที่นักเรียนชอบมากอยู่ 2 เพลง คือ เพลง "หนี" กับ "เอวหาย" เป็นเพลงสนุกสนานและหยอกล้อผู้หญิง

- อัลบั้มชุด "บันทึกของดอกไม้เหล็ก" ของ "เสาวลักษณ์ ลีละบุตร" (แอม) นักร้องหญิงที่มีความสามารถในการแต่งเพลงให้นักร้องมาแล้วหลายคน อาทิ านห์ เจริญปุระ อาพล ลาพูน และเป็นนักร้องที่กำลังมีข่าวว่ากำลัง "ออกหัก" และ นักเรียนรู้สึกสงสาร ในเวลาเดียวกันก็ชื่นชมในความสามารถของนักร้องคนนี้เป็นอย่างยิ่ง ในอัลบั้มชุดนี้มีเพลงที่นักเรียนชอบมาก 2 คือ เพลง "กตสัน" และ "แค่เสียใจ...ไม่พอ" เป็นเพลงที่หญิงแสดงความเสียใจและบอกถึงความแข็งแกร่งในเรื่องของความรัก

อันดับ 5 นิตยสาร เป็นสื่อที่นักเรียนชอบอ่านมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิตยสารประเภทวัยรุ่น ประเภทสตรี และ ประเภทบันเทิง นักเรียนจะเลือกอ่านมากที่สุดดังนี้



- ประเภทวัยรุ่น ที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ นิตยสาร "เชอกับฉัน" เป็นนิตยสารประเภทวัยรุ่นที่นักเรียนเกือบทุกคนชอบอ่านส่วนใหญ่จะอ่านที่โรงเรียน และคุยกับเพื่อน ๆ ถึงเรื่องที่อ่านนั้น เนื้อหานิตยสารฉบับนี้จะเสนอเกี่ยวกับเรื่องของคนในวงการบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราร และ นักร้องที่เป็น "วัยรุ่น" อาทิ เพ็ญเพชร เพ็ญกุล ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง บัญญาภาณุ บรูว์วิภาณต์ ฯลฯ สิ่งที่น่าสนใจและทำให้นักเรียนชอบนิตยสารประเภทนี้มาก และจำเป็นจะต้องซื้อทันทีก็คือ "ภาพปก" หากภาพปกเป็นภาพของดารารหรือนักร้องที่นักเรียนชอบ จะซื้อมาเพื่อเอาภาพนั้นเก็บไว้ดู ภายใต้นเล่มมีการเสนอเรื่องราวของประวัติ การศึกษา การเข้ามาสู่วงการบันเทิง ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของดาราร นักร้องเหล่านั้น

นิตยสาร "เชอกับฉัน" เสนอเรื่องราวของดารารวัยรุ่นอย่างหลากหลายมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นประเภทคอลัมน์หรือกรอบเล็ก ๆ นอกจากนั้นยังมีการให้ผู้่านได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย อาทิ การนำภาพมาลง ซึ่งมักจะเป็นภาพของวัยรุ่นและส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหญิงที่อยู่ ณ วิทยาลัยในระดับมัธยมศึกษา มีการลงพิมพ์คำกลอนที่ไพเราะซึ่งผู้อ่านได้ส่งมาให้ มีการตอบจดหมายที่ผู้อ่านเขียนถามไปเกี่ยวกับเรื่องของดาราร นักร้อง และมีการให้ผู้่านเขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดก็ได้ อันเป็นเรื่องราวที่มักจะเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเสมอ

นิตยสารประเภทวัยรุ่นอื่น ๆ ที่นักเรียนมีการอ่านบ้าง คือ "เดอะบอย" "แพรว" "วัยรุ่น" ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการเสนอเรื่องราวของดาราร นักร้องวัยรุ่นมากกว่าการให้ผู้่านเข้ามามีส่วนร่วมมากเช่น "เชอกับฉัน"

- ประเภทสตรี ที่นักเรียนชอบเปิดรับมากที่สุดได้แก่ นิตยสาร "ขวัญเรือน" เป็นนิตยสารประเภทสตรีที่นักเรียนชอบอ่านมาก และมีการเสนอเนื้อหาที่ชอบคือ มีภาพแฟชั่นของผู้หญิง และบางครั้งลงเรื่องราวของคนในวงการบันเทิง ซึ่งนิตยสารประเภทเดียวกันอีกบางฉบับได้ลงวันลักษณะเดียวกันและบางครั้ง นักเรียนก็อ่านด้วย



คือ นิตยสาร "หญิงไทย" "สตรีสาร" ฯลฯ

- ประเภทบันเทิง ที่นักเรียนชอบเปิดรับมากที่สุด ได้แก่ นิตยสาร "ดารารายภาพยนตร์" และ "ภาพยนตร์บันเทิง" นิตยสาร 2 ฉบับนี้ นักเรียนชอบมากเท่า ๆ กัน และมีการเสนอเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คือ เสนอเรื่องราวของดารารายภาพยนตร์ แต่มิได้เจาะจงเฉพาะวัยรุ่น จะมีทั้งดารารายภาพยนตร์ ดาราโทรทัศน์ ฯลฯ

อันดับ 6 นวนิยาย เป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีเนื้อหาประเภทบันเทิงมากที่สุด และนักเรียนส่วนหนึ่งชอบอ่านมาก นวนิยายที่อ่านส่วนใหญ่มักจะเป็นนวนิยายเกี่ยวกับเรื่องของ "ความรัก" ระหว่างชายกับหญิง บางครั้งจะอ่านนวนิยายที่นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ และนักเรียนได้ติดตามชมอยู่ บางครั้งจะอ่านนิยายเป็นเล่มเล็ก ๆ ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก แต่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเช่นกัน นวนิยายที่นักเรียนชอบมากที่สุด

- "ดอกกระถินริมรั้ว" เป็นนวนิยายที่ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ที่นักเรียนกำลังติดตามชมอยู่ ณ ขณะนั้น เป็นบทประพันธ์นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง คือ "รูปต้น"

- "วนฝัน" เป็นนวนิยายที่ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ที่นักเรียนกำลังติดตามชมอยู่เช่นกัน เป็นบทประพันธ์ของนักเขียนที่มีชื่อเสียง คือ "รสลาเลน" หรือ "ทมยันตี"

- "คู่กรรม" เป็นนวนิยายที่เกี่ยวกับความรักของทหารญี่ปุ่นที่หลงรักหญิงไทยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ผู้หญิงไม่ได้รักแต่จำเป็นต้องแต่งงานกันจนกระทั่งมีลูก และกว่าผู้หญิงจะรัก ผู้ชายก็ต้องเสียชีวิตไปในระหว่างสงครามนั่นเอง นวนิยายเรื่องนี้ประพันธ์ โดย "ทมยันตี" เป็นละครที่มีชื่อเสียงและถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายครั้ง ละครที่มีชื่อ เช่นนี้ นักเรียนชอบติดตามอ่านอยู่หลายเรื่องเช่นกัน



- "พระจันทร์สีน้ำผึ้ง" เป็นนิยายขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการรักระหว่างหญิงชายคู่หนึ่งที่มาพบกันโดยบังเอิญ และต้องอยู่ด้วยกัน จึงก่อให้เกิดความรักและความเข้าใจกันในเวลาต่อมา นวนิยายเรื่องนี้ประพันธ์โดย "บัวคู่" นักเรียนยังชอบอ่านนวนิยายประเภทเดียวกันนี้โดยเลือกซื้อมาเองหรือยืมเพื่อนมาอ่านหลายเล่ม ซึ่งแต่งโดยนักประพันธ์หลายคนที่มีนามปากกาคล้ายกัน อาทิ "บัวหลวง" "บัวแดง" "บัวริน" "บัวเงิน" เป็นต้น

**อันดับ 7 เครื่องเล่นเกม** เกมที่นักเรียนเล่นมีหลายประเภท ได้แก่ เกมสื่อกดธรรมดา เกมสื่อบอย วิดีโอเกมส์ และเกมส์คอมพิวเตอร์ แต่เกมส์ประเภทที่นักเรียนส่วนใหญ่นิยมและเล่นบ่อยที่สุดได้แก่

- **เกมส์กดธรรมดา** คือเกมส์ที่มีขนาดเล็กพกพาได้ ตั้งแต่ประมาณ 3-6 นิ้ว ราคาโดยประมาณ 100-300 บาท ซึ่งไม่แพงเพราะนักเรียนสามารถเก็บเงินซื้อเองได้ บางครั้งคนในครอบครัวก็ซื้อให้ ลักษณะของเกมส์ที่เล่นคือ กดปุ่มที่จัดไว้ให้เพื่อให้นักเรียนเล่นดำเนินไปได้เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด เช่น เกมส์ตัวต่อคือพยายามกดเพื่อให้ต่อตัวของรูบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูบต่าง ๆ สามารถวางได้อย่างลงตัว

- **วิดีโอเกมส์** เป็นเกมส์ที่ใช้เล่นกับเครื่องรับโทรทัศน์ แต่ต้องมีแผ่นเกมส์ ราคาประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป นักเรียนมักจะให้ผู้ปกครองซื้อให้หรือบางคนในครอบครัวซื้อมาแล้ว นักเรียนก็จะนำมาเล่น มีเกมส์ที่เล่นหลายประเภทเช่น เกมส์ที่มีชื่อว่า "สตรีท ฟูเตอร์" เป็นเกมส์ที่นำตัวละครมาจากการ์ตูนเรื่องเดียวกันนี้ เป็นการ์ตูนต่อสู้ บางครั้งก็เป็น การต่อสู้ แบบชกมวย หรือ ยิงปืนเพื่อผ่านด่าน

**อันดับ 8 หนังสือพิมพ์** นักเรียนชอบเปิดรับเนื้อหาประเภทบันเทิงจากหนังสือพิมพ์ คือ



- **นวนิยายที่ดัดแปลงจากบทละครโทรทัศน์** นักเรียนจะอ่านนวนิยายที่ดัดแปลงมาจากบทโทรทัศน์มาลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เป็นตอน ๆ uly เจาะอย่างยิงละครเรื่องที่นักเรียนกำลังติดตามชมทางโทรทัศน์อยู่ในขณะนั้น เช่น ละครเรื่อง "ดอกกระถินริมรั้ว" ละครเรื่อง "บ้านฝัน" ละครเรื่อง "ฝ้ายแกมแพร" หรือ "เคหาสน์ดาว" เป็นต้น ซึ่งหนังสือพิมพ์ได้สนองต่อความสนใจของประชาชนที่ต้องการทราบเหตุการณ์ในตอนต่อไปของละครทางโทรทัศน์ นักเรียนมักจะอ่านและนำไปเล่าให้เพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัว ซึ่งได้ชมละครเรื่องเดียวกันและสนใจจะทราบ

ส่วนเนื้อหาบันเทิงอื่น ๆ นั้น ส่วนใหญ่นักเรียนจะติดตามอ่านในเนื้อหาประเภทของข่าวซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดในเรื่องของเนื้อหาประเภทข่าวต่อไป

**อันดับ 9 วิดีโอ** เนื้อหาประเภทบันเทิงจากสื่อวิดีโอที่นักเรียนชอบนั้นมีมากมาย วิดีโอที่นักเรียนชอบเข้ามาชมชมมาก ได้แก่ ประเภทภาพยนตร์ ตลก การ์ตูน เพลง ส่วนวิดีโอประเภทอื่นที่นักเรียนมีการเปิดรับชม ได้แก่ เนื้อหาประเภทความรู้นั้นจะได้อธิบายต่อไปในเรื่องของเนื้อหาประเภทความรู้ ในช่วงที่ทำการวิจัยอยู่นี้ นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเปิดรับวิดีโอเรื่องเหล่านี้มากตามลำดับ คือ

- "โรคเดี่ยวผู้น่ารัก" (Home Alone) เป็นภาพยนตร์ฝรั่งที่กำลังได้รับความนิยมจากต่างประเทศ แต่มีวิดีโอเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยก่อนที่เข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายที่น่ารักซึ่งถูกพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่ที่บ้านตามลำพัง ในขณะที่นั้นได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างซึ่งเด็กน้อยก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

- "ตลกชุด "เทพ ฤทธิ์งาม และชุด รัตน์ เชิญยิ้ม" เป็นวิดีโอตลกของคณะ "เทพ ฤทธิ์งาม" กับของ คณะ "รัตน์ เชิญยิ้ม" ซึ่งถ่ายทำขณะแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วนำมาทำเป็นวิดีโอ เป็นการพูดแบบตลกขบขันของคนในคณะ 4-5



คน วิดีโอประเภทนี้ นักเรียนเปิดชมของคณะอื่นด้วย

- การ์ตูนเรื่อง "โรดเรมอน" เป็นภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นที่นำหักคิสอนาจ อดยมิการ์ตูนตัวเอกที่ผู้เขียนจินตนาการมาจาก "แมว" ที่แสนรู้ แสนฉลาด และเป็น ที่รักของเด็กจำนวนมาก การ์ตูนตัวนี้มีชื่อว่า "โรดเรมอน" เป็นแมวที่เกิดมาในโลก มนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทั้งหลาย อดยมิเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กผู้ชายวัยประถม ศึกษาที่ชื่อ "รันบิตะ" ซึ่งเป็นคนขี้เกียจ ชอบตื่นสาย ไปโรงเรียนสายและไม่ชอบ ทำการบ้าน ฯลฯ "โรดเรมอน" ได้ช่วย อดยมิใช้สิ่งมหัศจรรย์มาแก้ปัญหาให้ อาทิ กระเป๋าวิเศษสามารถเสกสิ่งต่าง ๆ ได้ สวิซเพดจ์การสามารถสิ่งให้คนหายไปได้ ซิปถ่วงน้ำหนักสามารถทำให้บินได้ เป็นต้น

การ์ตูนเรื่อง "โรดเรมอน" นี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับจากสื่อโทรทัศน์ และอ่านหนังสือจากหนังสือการ์ตูนแล้ว ยังเลือกเช่าจากภาพยนตร์วิดีโอมาชมอีกด้วย

- เพลงประเภทแร็ป (Rap) เป็นวิดีโอเพลงที่มีการร้องและการเต้นของ นักร้องหลายคน นักเรียนส่วนหนึ่งชอบเช่าวิดีโอเพลงประเภทเพลง "แร็ป" (Rap) มาชม อาทิ เพลงจากวง "เอ็ม ซี แฮมเมอร์" (Mc Hammer) ซึ่งเป็นการร้องและ เต้นนาจิงหะที่กำลังได้รับความนิยมมากคือเพลงที่เต้นนาจิงหะ "แร็ป" นักเรียน เชื่อว่าเป็นจิงหะแร็ปขนานแท้และดั้งเดิม เพราะเป็นการเต้นของชาวผิวดำผู้เป็น เจ้าของจิงหะนี้จริง ๆ และนักเรียนชอบชมตามความนิยมมาก

อันดับ 10 ภาพยนตร์ เป็นสื่อมวลชนที่นักเรียนมีการเปิดรับน้อย เนื่อง จากนาน ๆ จะได้ไปชมภาพยนตร์สักครั้งหนึ่ง ผู้ที่ไปชมบ่อยที่สุดจะไปชมเดือนละ ประมาณ 2-3 ครั้งเท่านั้นแต่ก็เป็นส่วนน้อย ภาพยนตร์ที่นักเรียนส่วนใหญ่อยุ่ ชอบมากในช่วงทำการวิจัย ได้แก่ ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่น หรือภาพยนตร์ ตลก หรือ ภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักซึ่งนักเรียนชอบชมมากอยู่ 3 เรื่อง คือ



- "เร็วกว่าใจ กลเกินฝัน" เป็นภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นอันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในสังคม ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สะท้อนถึงปัญหาที่วัยรุ่นที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่ได้รับความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจจากผู้ปกครอง จึงหาทางออกโดยการไปคบเพื่อน เทียว ท้าให้เกิดปัญหาตามมา คือ ติดยาเสพติด ติดโรคเอดส์ และเสียชีวิตโดยการฉีกรถมอเตอร์ไซด์แบบ "ซิ่ง" และเพื่อนผู้หญิงต้องตายเพราะโรคเอดส์ ทั้งถูกทำให้เป็นปัญหาที่สังคมต่อไป ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมมากจากวัยรุ่นโดยทั่วไปด้วย ดาราแสดงนำในเรื่องคือ เพ็ญเพชร เพ็ญกุล และ นัท มีเรีย ซึ่งมีชื่อเสียงจาก ภาพยนตร์เรื่องนี้

- "บุญชู 7" ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ เป็นภาพยนตร์ในแนวตลกที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด มีการสร้างเรื่องแบบต่อเนื่องตั้งแต่ พระเอกเป็นนักเรียนมาเรียนในกรุงเทพฯ และพบกับนางเอก ซึ่งต่อมาก็รักกัน มีการดำเนินเรื่องมาตั้งแต่ เรื่อง "บุญชู 1" มาจนถึง "บุญชู 7" ซึ่งเป็นตอนที่พระเอกนางเอกทำงานและแต่งงานกันแล้ว พระเอกต้องไปอยู่บ้านนางเอกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเรื่องมีเนื้อหาที่รณรงค์ให้คนช่วยกันรักษาความสะอาดและมีความสามัคคีต่อกัน ไม่มุ้งมิ้ง และหวังผลประโยชน์จากธุรกิจเพียงอย่างเดียว ดาราแสดงนำในเรื่อง คือ สันติสุข พรหมศิริ และ จินตหรา สุขพัฒน์ ซึ่งเป็นคู่พระคู่นางของเรื่องนี้มาโดยตลอด

- "เดอะ บอดี้ การ์ด" (The Body Guard) เป็นภาพยนตร์ประกอบเพลงของฝรั่งที่กำลังได้รับความนิยม เป็นเรื่องราวของความรักอันสูงส่ง ซึ่งมีเพลงประกอบที่ไพเราะมากได้รับความนิยมสูง และ มีการนำมาทำเป็นเทปเพลงจำหน่ายด้วย คือ เพลง "ไอ วิล ออลเวย์ เลิฟ ยู" ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงโดย เควิน คอร์กเนอร์ และ วิทนีย์ ฮูสตัน



จากการศึกษาวิจัยในเรื่อง "พฤติกรรมกาเปิดรับสื่อมวลชนเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี" พบว่า นักเรียนที่ใช้สื่อมวลชนมากมีการเปิดรับ "เนื้อหาประเภทบันเทิง" เป็นหลัก โดยเปิดรับผ่านสื่อมวลชนมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือการ์ตูน เทปเพลง นิตยสาร นวนิยาย เครื่องเล่นเกมส์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร์

2. เนื้อหาประเภทข่าว อันหมายถึง การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันในสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข่าวเป็นเนื้อหาที่นักเรียนมีความสนใจเปิดรับมากที่สุดจากเนื้อหาประเภทบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีเหตุการณ์อันเป็นที่สนใจของคนโดยทั่วไปเกิดขึ้น นักเรียนจะติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนต่าง ๆ

การเปิดรับเนื้อหาประเภทข่าวจากสื่อมวลชนนั้น นักเรียนเปิดรับจากสื่อมวลชน จำนวน 4 สื่อ โดยเปิดรับมากที่สุดจากสื่อ โทรทัศน์ อันดับต่อไปคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และนิตยสาร โดยข่าวจาก 3 ประเภทนั้นเป็นข่าวที่นักเรียนต้องการทราบอย่างเป็นทางการล้วน ส่วนนิตยสารนั้น นักเรียนต้องการเปิดรับโดยอยากทราบข่าวอย่างละเอียด ตั้งจะอธิบายรายละเอียดเรียงตามลำดับสื่อที่นักเรียนเปิดรับมากที่สุดไปตามลำดับดังนี้

อันดับ 1 โทรทัศน์ นักเรียนเกือบทั้งหมดเปิดรับชมข่าวจากสื่อโทรทัศน์ เป็นประจำหรือเกือบประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ข่าวภาคค่ำ" ซึ่งเสนอตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30 - 21.00 น. ส่วนใหญ่นักเรียนจะชมข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 และ ช่อง 7

"ข่าวภาคค่ำ" ของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ มักจะรายการที่คล้ายคลึงกัน และการแบ่งรายการมักจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคดังนี้ ข่าวในช่วง 19.30-20.00 น. ซึ่งจะเสนอข่าวที่น่าสนใจมากที่สุดประจำวัน อาทิ ข่าวการเมือง ข่าวอุบัติเหตุ



ข่าวอาชญากรรม ข่าวฆาตกรรมข่มขืน และ ข่าวต่างประเทศ ส่วนข่าวในช่วงที่สอง คือ ช่วงเวลา 20.00- 21.00 น. จะเริ่มด้วย ข่าวในพระราชสำนักตามด้วยข่าวที่เป็นทางราชการ เช่น ข่าวของรัฐบาล ข่าวของทหาร และ ข่าวของหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ เป็นต้น ตามด้วย ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวสังคม ข่าวเกษตรกร ข่าวพยากรณ์อากาศ และ ข่าวกีฬา ประเภทของ "ข่าวภาคค่ำ" ที่นักเรียนชอบและสนใจเปิดรับมากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้

ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวอาชญากรรม และฆาตกรรมข่มขืน ข่าวบันเทิง และข่าวต่างประเทศ สำหรับข่าวการเมืองและข่าวเศรษฐกิจนั้น พบว่า นักเรียนให้ความสนใจน้อยมาก เหตุผลที่นักเรียนไม่สนใจการเมืองเพราะในช่วงทำการวิจัยนั้น ข่าวการเมืองส่วนใหญ่จะเสนอการออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิง ว่ากล่าว ตาหนี หรือ ทะเลาะกันระหว่างนักการเมืองพรรคเดียวกันหรือต่างพรรคกัน ซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย และเสื่อมศรัทธาในตัวนักการเมืองมากจนมีความรู้สึกว่านักการเมืองหลายคนเล่นการเมืองด้วยหวังผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวกของตนมากกว่าความรู้สึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และยังรู้สึกอีกว่านักการเมืองหลายคนไม่รักษามารยาทและภาพพจน์ที่ดีของตัวเอง การพูดหรือการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่จะทำตามใจตนเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชน ดังนั้น นักเรียนจึงไม่อยากสนใจที่จะติดตามข่าวการเมือง

สำหรับข่าวเศรษฐกิจนักเรียนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเช่นกัน เนื่องจากมีความรู้สึกว่าคุณเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงไม่อยากสนใจติดตามเท่าที่ควร นอกจากข่าวบางข่าวที่เกิดขึ้นและสนใจต่อประชาชนโดยทั่วไป เช่น ข่าวการจับ "เสี่ยสอง" ซ้อหาบ้นหุ่น เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เนื้อหาประเภทข่าวอื่น ๆ โดยทั่วไป บางครั้งยังอยู่ในความสนใจของนักเรียนบ้างเป็นครั้งคราวอาทิ "ข่าวในพระราชสำนัก" เพราะอยากรับถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชวงศ์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ นอกจากนี้



เสนอในหน้า 14 ของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่ง "ข่าวหน้าบ้านเทิง" นี้จะมีข่าวในข่าวในวงการบ้านเทิงอย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถเปิดอ่านได้หลายข่าว สำหรับข่าวที่นักเรียนชอบติดตามในหน้าบ้านเทิง ได้แก่ ข่าวของดารารายวัน ดาราโทรทัศน์ ข่าวในวงการเพลง วิทยุ คอลัมน์วิจารณ์วงการบ้านเทิง และคอลัมน์ซุบซิบ นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์และโปรแกรมโทรทัศน์ที่เน้นรายการที่น่าสนใจอีกด้วย

- ข่าวการศึกษา เป็นข่าวที่ปรากฏในหน้า 8 ของหนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" และหน้า 14 ของหนังสือพิมพ์ "เดลินิวส์" นักเรียนจะสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องการสอบเทียบ กศน. (การศึกษานอกระงเรียน) ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สนใจการสอบเทียบทั้งในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย

- ข่าวต่างประเทศ ในหนังสือพิมพ์นั้นปรากฏในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน ซึ่งนักเรียนจะติดตามอ่านเป็นบางข่าวที่น่าสนใจ หรือข่าวที่จำเป็นจะต้องแสวงหาความรู้เพื่อนำไปทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาทิ ข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งนักเรียนจะต้องไปทำรายงานหน้าชั้นเรียน เป็นต้น

- ข่าวเจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ ข่าวที่อยู่ในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" ที่เป็นคอลัมน์ "สื่อบข่าพิเศษ" มีลงเป็นประจำ แต่นักเรียนจะอ่านเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น เช่น เรื่องการอนุรักษ์ "ห้วยขาแข้ง" มีรายละเอียดเกี่ยวกับการห้ามมิให้มีการบุกรุกทำลายสัตว์ป่าหรือทำลายทรัพยากรตามธรรมชาติ หลังจากที่ "สืบ นาคะเสถียร" นักอนุรักษ์ได้อุทิศชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ "ห้วยขาแข้ง" นี้แล้วจึงมีการต่อต้านการทำลายธรรมชาติหลายรูปแบบ เป็นต้น

อันดับ 3 นิตยสาร เป็นสื่อที่วางจำหน่ายเดือนละหนึ่ง หรือ สองครั้ง แม้กระนั้น นักเรียนก็จะสนใจที่จะติดตามซื้ออ่าน เพราะเนื้อหาในนิตยสารนั้น จะมีเรื่องราวของคนในวงการบ้านเทิงที่นักเรียนสนใจมากที่สุด และ สนใจเปิดรับจาก



นำกลัว น่าสยดสยองของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวโรทท์สนั้นเป็นชาวที่รายงานให้นักเรียนได้รับทราบเหมือนกับได้ไปเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องบรรยายภาพหรือจินตนาการเหมือนกับการอ่านหนังสือเลย

- **ชาวบันเทิง** เป็นชาวอีกประเภทหนึ่งงานช่วงของ "ข่าวภาคค่ำ" ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีการเสนออย่างสั้น ๆ เพียง 5 นาที แต่ก็เป็นที่นักเรียนชอบและมีการติดตามชมมากคือข่าวของคนในวงการบินเทิง แม้จะเสนอเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็มีการเจาะเอาเรื่องของวงการบันเทิงที่นักเรียนชอบมากมาเสนอ อาทิ เรื่องราวความก้าวหน้าของคนในวงการเพลง เช่น ข่าวการออกเทปชุดใหม่ชื่อ "ยุ่งน่า" ของ เจตริน วรรณะสิน (เจ) หรือข่าวที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนในวงการบินเทิง เช่น การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวของ "ชูศรี มีสมมนต์" ตลกหญิงอาวุโสที่มีชื่อเสียงมานาน

ส่วนข่าวของ "วิชชุดา" ในช่วงที่ประชาชนสนใจนั้น "ชาวบันเทิง" ทางสื่อโรทท์สนั้มักจะเจาะรายละเอียดในแง่มุมอื่นอันเป็นสิ่งที่น่าสนใจในตัวดารารอทท์สนั้ผู้นี้ อาทิ ประวัติ การศึกษา การเข้าสู่วงการแสดง และ ผลงานที่ประสบความสำเร็จหรือผลงานที่คาดว่าจะแสดงต่อไปในอนาคต เป็นต้น ซึ่งนักเรียนสนใจที่จะติดตามในทุกแง่มุมมากที่สุดเท่าที่จะหาได้

- **ข่าวต่างประเทศ** ครอบคลุมนักเรียนจะสนใจชมข่าวต่างประเทศน้อยกว่าข่าวในประเทศ แต่หากมีข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับข้องกับประเทศมหาอำนาจหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก นักเรียนจะสนใจติดตามชมเป็นพิเศษ ข่างต่างประเทศในช่วงทำการวิจัยที่นักเรียนติดตามชมมาก ได้แก่ ข่าวการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก นักเรียนจะติดตามการหาเสียงของ ประธานาธิบดี จอร์จ บุช แห่งพรรครีพับลิกันกับ นายบิล คลินตัน แห่งพรรคเดโมแครต และสนใจจะทราบว่าใครจะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ข่าวการประกาศโจมตีอิรักอีกครั้งหนึ่งของประธานาธิบดี





จอร์ช บุช ชาวที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศการแยกกันอยู่ของ เจ้าฟ้าชายชาร์ล มกุฎราชกุมาร กับ เจ้าหญิงไดอาน่า ชาวกรรมันของของเจ้าชาย "นารูอิโตะ" มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น กับนางสาวมาซาโกะ โจวาคะ ซึ่งเป็นชาวของ บุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก

**อันดับ 2 หนังสือพิมพ์** หนังสือพิมพ์ที่นักเรียนชอบอ่านข่าวมากที่สุดได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวันชื่อ "ไทยรัฐ" และ "เดลินิวส์" ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อ่าน เป็นประจำหรือเกือบประจำ และในจำนวนเนื้อหาที่หลากหลายของหนังสือพิมพ์นั้น นักเรียนสนใจเปิดรับเพียงบางข่าวเท่านั้น ข่าวที่นักเรียนสนใจอ่านทางหนังสือพิมพ์ มากก็คล้ายคลึงกับข่าวทางโทรทัศน์ ได้แก่ ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวอาชญากรรม ข่าว ฆาตกรรมข่มขืน ข่าวบันเทิง และข่าวที่มีการติดตามเป็นบางโอกาส ได้แก่ ข่าวการศึกษา ข่าวต่างประเทศ และ ข่าวเจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ส่วนข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และข่าวอื่น ๆ นั้น พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ น้อยมาก

- **ข่าวอุบัติเหตุ** **ข่าวอาชญากรรม** **ข่าวฆาตกรรมข่มขืน** ซึ่งเป็น ข่าวที่ปรากฏหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ มีการพาดหัวข่าวใหญ่และมีรายละเอียด ของข่าวประเภทนี้ ดังนั้น จึงเป็นที่สนใจของนักเรียน ในช่วงทำการวิจัยนี้ นักเรียนชอบเปิดอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ที่หน้าสนใจเช่นเดียวกับข่าวทางโทรทัศน์ ได้แก่ ข่าวการเสียชีวิตของ "วิชชุดา สวนสุวรรณ" ซึ่งในหนังสือพิมพ์จะเป็นข่าวใหญ่ มีการพาดหัวข่าวในข่าวหน้า 1 นักเรียนจะอ่านทั้งในข่าวหน้า 1 แล้วยังไปติดตาม อ่านรายละเอียดในแง่มุมอื่นจากข่าวบันเทิงอีกด้วย นักเรียนจะติดตามจนกระทั่ง ข่าวนี้จางหายไปจากหน้า 1 ก็จะไปติดตามอ่านที่หน้าบันเทิงต่อไป

- **ข่าวบันเทิง** นักเรียนชอบอ่านข่าวบันเทิง ซึ่งอยู่ที่หน้า 21 ของ หนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" และหน้า 24 ของหนังสือพิมพ์ "เดลินิวส์" บางครั้งจะ



เสนอนำหน้า 14 ของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่ง "ข่าวหน้าบ้านเทิง" นี้จะมีข่าวแนวข่าวแนวการบ้านเทิงอย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถเปิดอ่านได้หลายข่าว สำหรับข่าวที่นักเรียนชอบติดตามในหน้าบ้านเทิง ได้แก่ ข่าวของดารารายการ ดาราโทรทัศน์ ข่าวแนวการเพลง วิดีโอ คอลัมน์วิจารณ์วงการบ้านเทิง และ คอลัมน์ซุบซิบ นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์และโปรแกรมโทรทัศน์ที่เน้นรายการที่น่าสนใจอีกด้วย

- ข่าวการศึกษา เป็นข่าวที่ปรากฏหน้า 8 ของหนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" และหน้า 14 ของหนังสือพิมพ์ "เดลินิวส์" นักเรียนจะสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องการสอบเทียบ กศน. (การศึกษานอกระงเรียน) ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สนใจการสอบเทียบทั้งในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย

- ข่าวต่างประเทศ ในหนังสือพิมพ์นั้นปรากฏหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน ซึ่งนักเรียนจะติดตามอ่านเป็นบางข่าวที่น่าสนใจ หรือข่าวที่จำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพื่อนำไปทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาทิ ข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งนักเรียนจะต้องไปทำรายงานหน้าชั้นเรียน เป็นต้น

- ข่าวเจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ ข่าวที่อยู่หน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" ที่เป็นคอลัมน์ "สก็๊ปข่าวพิเศษ" มีลงเป็นประจำ แต่นักเรียนจะอ่านเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น เช่น เรื่องการอนุรักษ์ "ห้วยขาแข้ง" มีรายละเอียดเกี่ยวกับการห้ามมิให้มีการบุกรุกทำลายสัตว์ป่าหรือทำลายทรัพยากรตามธรรมชาติ หลังจากที่ "สีบ นาคะเสถียร" นักอนุรักษ์ได้อุทิศชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ "ห้วยขาแข้ง" นี้แล้วจึงมีการต่อต้านการทำลายธรรมชาติหลายรูปแบบ เป็นต้น

อันดับ 3 นิตยสาร เป็นสื่อที่วางจำหน่ายเดือนละหนึ่ง หรือ สองครั้ง แม้กระนั้น นักเรียนก็จะสนใจที่จะติดตามซื้ออ่าน เพราะเนื้อหาของนิตยสารนั้น จะมีเรื่องราวของคนในวงการบ้านเทิงที่นักเรียนสนใจมากที่สุด และ สนใจเปิดรับจาก



เกือบทุกสื่อ เพราะมีการเจาะลึกในแต่ละข่าวมาก อาทิ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของบุคคลในวงการบันเทิง ข่าวบันเทิงในวงการบันเทิงที่นักเรียนชอบมากที่สุดในช่วงนั้นได้แก่ เรื่องของ "วิชชุดา สวณสุวรรณ" ซึ่งมีการติดตามข่าวจากทุกสื่อมาก นอกจากนั้น ก็ยังอ่านข่าวของดารารายานันต์ ดาราทรทัศน์ และนักร้องอื่น ๆ ที่มีความก้าวหน้าในผลงานออกสู่อุตสาหกรรม นักเรียนชอบอ่านข่าวประเภทนี้มากที่สุดจากนิตยสาร "เซอกับฉัน" และ "เดอะบอย" ซึ่งเป็นนิตยสารวัยรุ่นที่เสนอข่าวเกี่ยวกับดารารายานันต์ ดาราทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังมีชื่อเสียง อาทิ เรื่องราวของ "เพ็ญเพชร เพ็ญกุล (แจ็บ)" ดาราภาพยนตร์วัยรุ่นที่กำลังได้รับความนิยมมาก คือ ภาพยนตร์เรื่อง "เร็วกว่าใจไกลเกินฝัน" มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของดารานี้ในแง่มุมต่าง ๆ มากมาย

นอกจากนิตยสารประเภทวัยรุ่นแล้ว นักเรียนยังมีการติดตามข่าวบันเทิงจากนิตยสารประเภทบันเทิง อาทิ นิตยสาร "ดารารายานันต์" และ นิตยสาร "ภาพยนตร์บันเทิง" ซึ่งจะเสนอข่าวเกี่ยวกับดารารายานันต์ ดาราทรทัศน์ โดยทั่วไปที่ไม่ได้เน้นเฉพาะวัยรุ่น แต่นักเรียนก็สนใจติดตาม เพราะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของดาราวัยรุ่นที่นักเรียนชอบด้วย อาทิ ในช่วงข่าวการเสียชีวิตของดาราวัยรุ่น "วิชชุดา สวณสุวรรณ" นี้ นิตยสารประเภทบันเทิงจะมีการสัมภาษณ์ดาราคณะอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสียชีวิตของดารานี้ด้วย และมีการถ่ายภาพในอดีต หรือเรื่องราวอื่น ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านที่กำลังสนใจ

**อันดับ 4 วิทย์** เป็นสื่อที่นักเรียนเปิดรับฟัง "ข่าว" โดยมีความตั้งใจน้อยกว่าข่าวจากสื่ออื่น เนื่องจากการเปิดรับฟังวิทยุโดยความตั้งใจของนักเรียนนั้น คือ การฟังรายการเพลง ซึ่งจะมีการเสนอข่าวแทรกอยู่ในรายการหรือระหว่างรายการ เช่น ข่าวแทรกต้นรายการเพลงทางสถานีวิทยุคลื่น เอฟ เอ็ม 93.5 เม็กกะเฮิรตซ์ เรียกว่า ข่าว "ฮอตไลน์" มักจะเป็นข่าวสดที่รายงานเหตุการณ์อันเป็นที่น่าสนใจของประชาชนทั้งข่าวจากภายในประเทศและข่าวต่างประเทศ ในช่วงทศวรรษวิทย์ก็มีการเสนอสำคัญที่นักเรียนให้ความสนใจ อาทิ ข่าวการแยกกันอยู่ของเจ้าฟ้าชาย



ซาร์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งประเทศอังกฤษ ข้าราชการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักจะเสนอเป็นช่วง ๆ เมื่อได้รับรายงานมาก็จะเสนอทันที จึงทำให้ข่าวทางวิทยุเป็นข่าวค่อนข้าง "สด" และ "ใหม่" อยู่เสมอ

ถ้ามีการเสนอข่าวที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะตั้งใจฟังเป็นพิเศษ ซึ่งนาน ๆ ครั้งจะมีข่าวที่นักเรียนสนใจมากเป็นพิเศษสักครั้งหนึ่ง เช่น ข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ "วิซซุตา สวนสุวรรณ" หรือ ข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้รุนแรง เป็นต้น บางครั้งในระหว่างรายการเพลงจะมีการแทรกข่าวด่วน นักเรียนก็จะได้รับฟังโดยบังเอิญไปพร้อมกับการฟังรายการเพลง สำหรับข่าววิทยุที่นักเรียนได้สนใจติดตามเป็นบางครั้งก็คือ ข่าวที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนในวงการบินที่เพิ่งได้ยกเลิกมาแล้ว

จะเห็นได้ว่าการเปิดรับ "เนื้อหาประเภทข่าวนั้น" แม้ว่า ครอบคลุมความเป็นจริงจะมีการเสนอ "ข่าว" มากมายหลายประเภท แต่ "ข่าว" ที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญนั้น มีเพียงบางประเภทเท่านั้น อาทิ ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวอาชญากรรม และฆาตกรรมข่มขืน ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ ข่าวการศึกษา ซึ่งนักเรียนเปิดรับจากสื่อมวลชน 4 ประเภท คือ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวิทยุ

สำหรับเนื้อหาประเภทสุดท้ายที่นักเรียนชอบเปิดรับได้แก่

3. เนื้อหาประเภทความรู้ อันหมายถึง การเสนอสาระความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แก่ผู้รับสาร ซึ่งสื่อมวลชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการเสนอสาระความรู้มากขึ้น "เนื้อหาประเภทความรู้" ที่เสนอในสื่อมวลชนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความรู้ทั่วไป ความรู้เสริมหลักสูตร และ ความรู้ตามหลักสูตรการเรียนการสอน ใน "เนื้อหาประเภทความรู้" ที่เสนออย่างหลากหลายนั้น พบว่า นักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีใช้สื่อมวลชนในปริมาณที่สูงมีการเลือกเปิดรับเนื้อหาความรู้ 2 ประเภท คือ ความรู้ทั่วไป และ ความรู้เสริมหลักสูตร ส่วนความรู้ตามหลักสูตรนั้น



นักเรียนไม่ได้ให้ความสนใจ เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีความรู้ตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เสริมหลักสูตร และความรู้ตามหลักสูตรนั้น มักจะปรากฏในความรู้ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิด อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช เป็นต้น

การเปิดรับ"เนื้อหาประเภทความรู้" นักเรียนสนใจเปิดรับจากสื่อมวลชน 5 สื่อ สื่อที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ วิทยุทัศน์ อันได้รองลงมา คือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และวิทยุตามลำดับ ผู้วิจัยจะอธิบาย "เนื้อหาประเภทความรู้" ที่นักเรียนชอบเปิดรับมากที่สุดตามลำดับดังต่อไปนี้

อันดับ 1 ความรู้ทั่วไป อันได้แก่ ความรู้ใด ๆก็ตามที่ปรากฏในสื่อมวลชน และทำให้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้รับสาร ความรู้ทั่วไปนี้ นักเรียนได้เปิดรับใน เนื้อหาประเภท"สารคดี" ความรู้เกี่ยวกับสตรี ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และ เกร็ดความรู้เล็ก ๆน้อย ๆ และได้เปิดรับจากสื่อมวลชนต่าง ๆคือ

- วิทยุทัศน์ รายการประเภท"ความรู้ทั่วไป" ในวิทยุทัศน์ที่นักเรียนชอบเปิดรับคือ

รายการสารคดี อันหมายถึง เนื้อหาที่ให้ความรู้และความบันเทิงร่วมกันไป(จุมพล , 2525) รายการสารคดีทางวิทยุทัศน์มีมากมายหลายรายการ และเสนอในสถานีวิทยุทัศน์ทุกช่อง แต่รายการสารคดีที่นักเรียนชอบมากที่สุดมีชื่อของรายการเรียงตามลำดับได้แก่

- รายการสารคดี "ร้อยเผ่าพันธุ์มังกร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุทัศน์ช่อง 5 วันเสาร์ เวลา 19.00 - 19.30 น. เป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของการดำรงชีวิตของชาวจีนเผ่าต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึง ความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณีของชาวจีนที่นักเรียนเห็น



ว่าเป็นสิ่งแปลก และ น่าสนใจ อีกประการหนึ่งเป็นเรื่องราวที่หาดูได้ยาก

- รายการสารคดี "โลกลับสี" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 วันพฤหัสบดี เวลา 19.00 - 19.20 น. เป็นสารคดีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปในต่างแดน ส่วนใหญ่จะเป็นดินแดนที่มีจุดสนใจพิเศษบางอย่าง อาทิ สารคดีที่มีชื่อว่า " 48 วันในธิเบต" ได้เสนอเรื่องราวของประเทศธิเบต ตั้งแต่สภาพของประเทศธิเบตในปัจจุบัน เริ่มจากทะเลสาบน้ำแข็ง สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางภูมิอากาศ ความเป็นอยู่ ภาคมานคม และความเป็นมาของเมืองต่าง ๆ ในธิเบต เช่น เมืองกียองเซ เมืองชิตัง เป็นต้น เป็นเรื่องที่ถ่ายทำอย่างดีจากต่างประเทศ แล้วนำมาแปลเป็นภาษาไทย

- รายการสารคดี "กระจกหกด้าน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ทุกวัน เวลา 19.00 - 19.45 น. เฉพาะวันเสาร์ เวลา 18.30 - 18.45 น. เป็นสารคดีที่ถ่ายทำในประเทศไทย เป็นการเสนอสาระสั้น ๆ ในหลายสาขา อาทิ สาระเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของไทย สาระเกี่ยวกับส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องของศาสนา และวิทยาการต่าง ๆ ที่น่ารู้ อาทิ การนำเอาจดหมายเหตุของนักประวัติศาสตร์จีนและบันทึกของชาวตะวันตกมาเปิดเผย เป็นบันทึกที่กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองทางสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเรื่องที่หาดูได้ยาก

- รายการสารคดี "โลกน่ารัก" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันพฤหัสบดี เวลา 18.30 - 19.00 น. เป็นสารคดีที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าไม้และชีวิตสัตว์ป่าที่หาดูได้ยาก ซึ่งมุ่งให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติของป่าไม้ที่สวยงาม และ ชีวิตสัตว์ป่าที่กำลังถูกมนุษย์พยายามทำลายล้างทุกอยู่คืนวันจนเกือบจะสูญพันธุ์ ใดยการเสนอภาพชีวิตสัตว์ ความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าหลายชนิด อาทิ กูป่า และ หมี เป็นต้น ซึ่งนักเรียนชอบและให้ความสนาใจมาก

รายการเพื่อสตรี ตามที่กล่าวไว้ว่า รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมีการ



เจาะจงกลุ่มเป้าหมายของผู้รับสาร (Target Audience) ที่ชัดเจนมากขึ้นนั้น รายการประเภทสตรีโดยเฉพะจึงเกิดขึ้นมากมาย โดยเสนอเนื้อหาที่สตรีส่วนใหญ่ว่าความสนใจ อาทิ แพชั่นสตรี การทำอาหาร ขนมหวาน การเย็บปักถักร้อย การประดิษฐ์สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นต้น รายการเพื่อสตรีที่นักเรียนชอบเปิดรับมากที่สุดแก่

- รายการ "ผู้หญิงวันนี้ เคล็ดแม่ก็กาซีน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 วันพุธ เวลา 15.30 - 15.45 น. เป็นรายการที่มีการแบ่งช่วงของรายการชัดเจน อาทิ ช่วงการสาธิตวิธีการปรุงอาหาร ช่วงการเดินแฟชั่น และการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะชอบดูทุกช่วงของรายการนี้

- รายการ "จานเด็ด" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันจันทร์ เวลา 16.10 - 16.40 น. เป็นรายการสาธิตวิธีการปรุงอาหาร หรือ ของหวาน มีพิธีกรที่นักเรียนชอบ คือ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้สาธิต หรือ อาจจะให้ผู้อื่นมาสาธิต แต่พิธีกรก็จะเป็นผู้พูดรายละเอียดการเสนอแนะต่าง ๆ การพูดของพิธีกรท่านนี้มักจะพูดมีมุขตลกเป็นที่พึงพอใจของนักเรียนอย่างยิ่ง

รายการเกร็ดความรู้ เป็นรายการที่ทางสถานีโทรทัศน์เกือบทุกช่องจะเสนอในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับสาระความรู้ที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ รายการประเภทเกร็ดความรู้ที่นักเรียนมักจะเปิดชมบ่อย ๆ มีรายการเดียวคือ

- รายการ "รู้ไว้ไว้ได้ประโยชน์" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 วันจันทร์ เวลา 17.30 - 17.45 น. เป็นรายการที่เสนอเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ อันอาจนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อาทิ การเสนอวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การรักษาสีของเครื่องใช้ภายในบ้านให้เก็บไว้ได้นาน เป็นต้น



รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เป็นรายการที่นักเรียนมีการติดตามชม เป็นบางโอกาส ส่วนใหญ่เมื่อหมุนโทรทัศน์ไปพบกับรายการประเภทนี้ และ มีการเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจนักเรียนจะติดตามชมจนจบ รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่นักเรียนชอบเปิดชมได้แก่

- รายการ "หมอประจำบ้าน" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 วันอังคาร เวลา 18.30-19.00 น. เป็นรายการที่พิธีกรประจำคือ นายแพทย์สุรพงศ์ อาพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆโดยอธิบายถึง การติดต่อของโรค อาการของโรค วิธีการป้องกันมิให้เป็นโรคต่าง ๆ เหล่านี้ โรคที่นักเรียนให้ความสนใจรับฟังมากที่สุดได้แก่ "โรคเอดส์" ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่สุดในยุคนี้ เพราะเมื่อเป็นแล้วต้องเสียชีวิต และการแพทย์ยังไม่มีการค้นพบตัวยาที่จะรักษาโรคนี้ให้หายได้ จึงเป็นที่น่ากลัว อีกทั้งโรคเอดส์ยังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีโรคบางอย่างที่นักเรียนสนใจ เช่น มะเร็ง และโลหิตเป็นพิษ เป็นต้น เมื่อรายการมีเรื่องขงอโรคเหล่านี้ นักเรียนจะตั้งใจชมเป็นพิเศษ

- รายการ "ปัญหาชีวิตและสุขภาพ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 วันอาทิตย์ เวลา 20.50 - 21.30 น. เป็นรายการเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข นักเรียนจะสนใจเมื่อมีเรื่องที่น่าสนใจให้ประชาชนแก่นักเรียนได้ อาทิ การรับประทานอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการเพื่อช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือ การให้ความรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นสตรี และข้อควรปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องการทราบเป็นอย่างมาก

นิตยสาร เนื้อหาประเภท "ความรู้ทั่วไป" ที่นักเรียนเปิดรับจากนิตยสารนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น "ความรู้เกี่ยวกับสตรี" นิตยสารสตรีที่นักเรียนชอบเปิดรับ เนื้อหาประเภทนี้มากที่สุดเรียงตามลำดับได้แก่



- **นิตยสาร "ขวัญเรือน"** เป็นนิตยสารรายบ้กัษซึ่งออกวางจำหน่ายทุกต้นเดือนและกลางเดือน เนื้อหาความรู้ที่นักเรียนชอบเกิดรับในนิตยสารฉบับนี้ได้แก่ "การสอนวิธีการปรุงอาหารและขนมหวาน" โดยเฉพาะอาหารและขนมหวานประเภทที่นักเรียนชอบ "วิธีการเย็บปักถักร้อย" อาทิ สอนวิธีการถักนิตติ้ง การถักโครเชต์ หรือถักแท็ค เพื่อทำผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า ที่รองแก้ว เป็นต้น การสอนวิธีร้อยพวงมาลัยด้วยดอกไม้ ใบไม้แบบต่าง ๆ การสอนวิธีประดิษฐ์ของชำร่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย เช่น ทำที่ใส่ชยะจากกล่องพลาสติก หรือ ำช้เศษผ้าทำตุ๊กตาหมี เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถหาอ่านสารคดีได้อีกด้วย สารคดีในนิตยสารที่นักเรียนสนใจ คือ สารคดีท่องเที่ยว เช่น การถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวของ เกาะพีพี และการตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคือ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เป็นต้น

- **นิตยสาร "เชอกับฉัน"** เป็นนิตยสารรายเดือนที่มีราคาไม่ถูกนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีภาพปกเป็นดารานักเรียนชอบแล้วจะพยายามซื้อด้วยตนเอง แต่บางครั้งก็จะถามเพื่อนสนิทก่อนว่าฉบับต่อไปใครจะเป็นผู้ซื้อ แล้วนำมาแลกกันอ่าน เนื้อหาประเภทความรู้ทั่วไปในนิตยสารฉบับนี้ที่นักเรียนได้รับก็คือ เรื่องราวประเภทเกร็ดความรู้ อาทิ หน้า "ไขข้อข้องใจ" ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสละหม เช่น สละหมอย่างไรถึงจะได้ผลดีที่สุด และเรื่องสารคดีท่องเที่ยว เช่น สารคดี "ท่องเที่ยวในรถกัว้าง" หัวข้อ กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อศิลาวัฒนธรรม สีสันเรียบง่ายบนทางมุ่งสู่ยุโรปตะวันออก" และการประดิษฐ์ เช่น สอนวิธีประดิษฐ์ดอกกุหลาบทำด้วยผ้าตัวนเพื่อติดบนหมวก ซึ่งอาจจะเสนอเป็นบางฉบับ

- **นิตยสาร "ดิฉัน"** เป็นนิตยสารรายเดือนที่มีราคาค่อนข้างแพง นักเรียนจึงมักจะหยิบยืมจากญาติผู้ว่าหญ่ที่ซื้อ หรือหาอ่านตามห้องสมุด เนื้อหาประเภทความรู้ทั่วไปที่นักเรียนสนใจอ่านในนิตยสาร "ดิฉัน" คือ อ่านเรื่องราวของสตรีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ คุณหญิงสมศรี กัณธมาลา อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้มีความสามารถในการทำงาน จนได้รับตำแหน่งสูงและ



เป็นงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น ยังได้อ่านสารคดีท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกด้วย

**หนังสือพิมพ์** เนื้อหาประเภท "ความรู้ทั่วไป" ที่นักเรียนได้รับจากหนังสือพิมพ์ ส่วนใหญ่จะอ่านจากหน้าสตรี แต่มิได้เปิดอ่านบ่อยนักจะอ่านเป็นบางโอกาสที่มีเนื้อหาที่นักเรียนสนใจเท่านั้น อาทิ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสตรี เช่น แฟชั่นใหม่ ๆ ที่กำลังได้รับความนิยมทั้ง แฟชั่นเสื้อผ้า แฟชั่นหมวก และแฟชั่นรองเท้าของผู้หญิง เป็นต้น บางครั้งจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องอัญมณีต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประดับที่ผู้หญิงโดยทั่วไปชอบ และข่าวของสตรีที่มีชื่อเสียงในวงการสังคมสงเคราะห์ก็อ่านเป็นบางโอกาส

**วิทยุ** เนื้อหาประเภท "ความรู้ทั่วไป" ที่ได้รับจากวิทยุมีนักเรียนเพียงบางคนเท่านั้นที่สนใจเปิดรับนั้น นักเรียนจะเปิดรับด้วยความตั้งใจจะศึกษาหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ วิทยุประเภทความรู้นี้นักเรียนจะได้จากการซื้อซึ่งผู้ปกครองได้เลือกซื้อมาให้ชม เรื่องที่นักเรียนสนใจเปิดรับมากเรียงตามลำดับได้แก่

- สารคดีเกี่ยวกับสัตว์ใต้ทะเล เป็นสารคดีที่ไปถ่ายทำเรื่องราวของสัตว์ในท้องทะเลลึกที่มีสวยงามงามตามธรรมชาติ และมีภาพชีวิตสัตว์ที่น่ารักซึ่งกำลังมีการรณรงค์ให้รักษาสภาพเหล่านี้ไว้

- สารคดี "ร้อยเผ่าพันธุ์มังกร" ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับสารคดีเรื่องเดียวกันนี้ในโทรทัศน์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจึงติดตามทั้งสองสื่อ

อย่างไรก็ดี วิทยุชุดความรู้ต่าง ๆ นี้ นักเรียนเปิดขมน้อยกว่าวิทยุประเภทบันเทิง

**วิทยุ** เนื้อหาประเภท "ความรู้ทั่วไป" ที่นักเรียนเปิดรับฟังจากวิทยุนี้



มักจะเป็นเกร็ดความรู้ที่แทรกอยู่ในรายการเพลง เกร็ดความรู้ที่นักเรียนสนใจได้แก่ เรื่องราวที่เกี่ยวกับความสวยงามซึ่งผู้หญิงคอยทักท้วงให้ความสนใจและเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย อาทิ การให้ความรู้เรื่องวิธีการรักษาผิวหนังให้มีผิวพรรณดีใหม่แห่ง วิธีการรักษาผมหงอกให้นุ่มสลวย และการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะทําให้ร่างกายแข็งแรง อันเป็นเรื่องที่สตรีส่วนใหญ่นักเรียนให้ความสนใจ

**อันดับ 2 ความรู้เสริมหลักสูตร** อันหมายถึง เนื้อหาความรู้ในสาขา วิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งซึ่งนักเรียนมีการเรียนในโรงเรียน อาทิ ความรู้ที่เสริม การเรียนในวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม ศึกษา เป็นต้น เนื้อหาประเภทนี้ส่วนใหญ่นักเรียนจะเปิดรับโดยความไม่ตั้งใจ คือ เปิดรับโดยบังเอิญ เมื่อพบเนื้อหาที่สนใจจะติดตามไปจนจบ แต่มีบางครั้งที่นักเรียน เปิดรับโดยความตั้งใจ ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์บางอย่าง เนื้อหาประเภท "ความรู้เสริมหลักสูตร" ที่นักเรียนเปิดรับจากสื่อมวลชนต่าง ๆ ได้แก่

**โทรทัศน์** เนื้อหาประเภท "ความรู้เสริมหลักสูตร" นักเรียนได้รับจาก สื่อโทรทัศน์มากที่สุดตามรายการดังต่อไปนี้

รายการเพื่อการศึกษา นักเรียนทุกคนทราบว่า สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ซึ่งมีการเสนอรายการความรู้เสริมหลักสูตรหลาย รายการ แต่มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่นักเรียนให้ความสนใจ เพราะตรงกับวิชา ที่นักเรียนมีการเรียนในโรงเรียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพูน ความรู้ในวิชาต่าง ๆ นั้นได้ รายการเพื่อการศึกษาที่นักเรียนเปิดชมมากมีดังนี้

- รายการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เช่น รายการ "Follow Me" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 วันอาทิตย์ เวลา 18.00 - 18.30 น. และ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 วันอาทิตย์ เวลา 18.30 - 19.00 น. เป็นรายการสอนภาษาอังกฤษโดยเสนอเป็นละครสั้น แสดงโดยชาว



ต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา เมื่อละครจบแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะอธิบายศัพท์ และวิธีการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง บางครั้งนักเรียนยังได้ชมการนำเอาเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นเพลงเพราะที่ได้รับความนิยมมาเสนอ เช่น เพลง "Imagine" เพื่ออธิบายความหมายของคำศัพท์ในเนื้อเพลง ทำให้เข้าใจความหมายที่เพลงนั้นได้สื่อออกมาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

- รายการ "180 ไอคิว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 วันอังคาร เวลา 18.00 - 18.30 น. เป็นรายการที่มีการเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ มาแข่งขันกันตอบคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีพิธีกรของรายการที่นักเรียนนิยมชมชอบในบุคลิก การวางตนและการใช้คำพูดที่ดี คือ อาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย พิธีกรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้นักเรียนคำนวณเลขด้วยวิธีการที่ได้คำตอบอย่างรวดเร็ว ในขณะที่นักเรียนผู้เข้าแข่งขันกำลังคิดคำตอบอยู่นั้น นักเรียนโรงเรียนสตรีรัตนบุรีผู้ใช้สื่อมวลชนในปริมาณที่สูงมักจะติดตามไปด้วย ถ้าผลคำตอบออกมาปรากฏว่านักเรียนคิดตอบได้ถูกก็จะรู้สึกดีใจมาก

หนังสือพิมพ์ เนื้อหาประเภทความรู้เสริมหลักสูตรที่นักเรียนสนใจเปิดรับจากหนังสือพิมพ์ ส่วนใหญ่จะอ่านจากหน้าการศึกษา แต่มิได้อ่านบ่อยนัก จะอ่านเป็นบางโอกาสเท่านั้น ซึ่งนักเรียนมักจะอ่านคอลัมน์ดังต่อไปนี้

- คอลัมน์ "พูดพิศพอ" ในหนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" และ คอลัมน์ "พอพิศพูด" ในหนังสือพิมพ์ "เดลินิวส์" ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงและการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และ ความรู้เกี่ยวกับการฝึกใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์

มีนักเรียนบางคนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกำลังเรียนเกี่ยวกับกฎหมายในวิชาสังคมศึกษา ได้มีการแสวงหาความรู้จาก



- คอลัมน์เกี่ยวกับกฎหมาย ในหนังสือพิมพ์ "ไทยรัฐ" และ "เดลินิวส์" และจากสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อนำไปทำรายงานประกอบการเรียนวิชานี้ด้วย

**วิดิโอ** เนื้อหาประเภท "ความรู้เสริมหลักสูตร" ที่นักเรียนเปิดรับทางสื่อวิดิโอ ส่วนใหญ่ผู้ปกครองนักเรียนจะเลือกซื้อมาให้เพื่อศึกษาประกอบการเรียนอาทิ

- วิดิโอชุดความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นวิดิโอชุดการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีภาพประกอบการสอนออกเสียง และการใช้ไวยากรณ์ มีส่วนดีสำหรับนักเรียนคือ เมื่อไม่เข้าใจหรือจำไม่ได้ก็สามารถหมุนเทปกลับไปฟังใหม่ก็ครั้งก็ได้

สรุปผลจากการศึกษา "พฤติกรรมกาเปิดรับสื่อมวลชนเพื่อสนองต่อความต้องการของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่ใช้สื่อมวลชนมาก" ในครั้งนี้ พบว่านักเรียนเปิดรับสื่อมวลชน จำนวน 10 สื่อ เรียงลำดับตามสื่อที่ชอบและสนใจเปิดรับมากที่สุดดังนี้ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือการ์ตูน เทปเพลง นิตยสาร นวนิยาย เครื่องเล่นเกมส์ หนังสือพิมพ์ วิดิโอ และภาพยนตร์ นักเรียนใช้เวลาเปิดรับสื่อมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน และมีการเปิดรับอย่างน้อย 4 สื่อ โดยที่นักเรียนมักจะมีสื่อมวลชนสื่อใดสื่อหนึ่งหรือหลายสื่ออยู่ "ใกล้ตัว" เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียน และสื่อที่มีความหลากหลายมากที่สุดและนักเรียนชอบเปิดรับมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์

การเปิดรับสื่อมวลชนดังกล่าวนี้ นักเรียนมีการเปิดรับเนื้อหาประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท เนื้อหาที่นักเรียนชอบและสนใจเปิดรับมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาประเภทบันเทิง รองลงมาคือ เนื้อหาประเภทข่าว และอันดับสุดท้าย ได้แก่ เนื้อหาประเภทความรู้ สำหรับเนื้อหาประเภทบริการประชาชนนั้น นักเรียนไม่ให้ความสนใจมากนัก



**เนื้อหาประเภทบันเทิง** นักเรียนเปิดรับจากสื่อมวลชนทั้ง 10 สื่อ จุดเด่นของเนื้อหาที่ชอบมากที่สุดก็คือ มีการเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "วัยรุ่น" ซึ่งเป็นวัยเดียวกับนักเรียน มักจะปรากฏในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วงการเพลง อาทิตาราภาพยนตร์ ตารารโทรทัศน์ นักร้องที่เป็น "วัยรุ่น" หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นในสื่อดังกล่าว และหนังสือการ์ตูน นิตยสารประเภทวัยรุ่น และเนื้อหาที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และตื่นเต้น เช่น ละครเบาสมอง ภาพยนตร์บู๊รวมทั้งในวิดีโอ และนวนิยาย การเล่นเกมต่าง ๆ ทั้งในเครื่องเล่นเกม رایการเกมส์โชว์ทางโทรทัศน์ และ การเล่นเกมส์ทางวิทยุ สื่อที่นักเรียนเปิดรับมากที่สุดตามเนื้อหาประเภทนี้ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์

**เนื้อหาประเภทข่าว** นักเรียนเปิดรับจากสื่อมวลชน 4 ประเภท เรียงตามลำดับการเปิดรับมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวิทยุ จุดเด่นของเนื้อหาประเภทนี้ที่นักเรียนสนใจเปิดรับมากที่สุดคือ ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวอาชญากรรม ข่าวฆาตกรรมข่มขืน ข่าวบันเทิง และข่าวต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดรับมากที่สุดจากสื่อโทรทัศน์

**เนื้อหาประเภทความรู้** นักเรียนเปิดรับจากสื่อมวลชน 5 ประเภท เรียงตามลำดับการเปิดรับมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิดีโอ และวิทยุ จุดเด่นของเนื้อหาประเภทนี้ที่นักเรียนเปิดรับมากที่สุด ได้แก่ "ความรู้ทั่วไป" ซึ่งเปิดรับจากเนื้อหา ประเภทสารคดี ความรู้เกี่ยวกับสตรี ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และ เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ความรู้อีกประการหนึ่งที่เปิดรับคือ "ความรู้เสริมหลักสูตร" เปิดรับจากเนื้อหา ประเภทความรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ สังคมศาสตร์มากที่สุด ส่วน "ความรู้ตามหลักสูตร" นั้น นักเรียนไม่ได้เปิดรับ เนื่องจากความรู้ตามหลักสูตรของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไม่ปรากฏในสื่อมวลชน ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา

จากผลการศึกษา "พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของนักเรียนโรงเรียน



สตรีนนทบุรีผู้ใช้สื่อมวลชนในปริมาณที่สูง" พบว่า นักเรียนสนใจเปิดรับ "เนื้อหาประเภทบันเทิง" มากที่สุด อันดับรองลงมาได้แก่ "เนื้อหาประเภทข่าว" และเปิดรับ "เนื้อหาประเภทความรู้" เป็นอันดับสุดท้าย ผลจากการศึกษา "พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน" ดังกล่าวนี้นี้ จะนำไปสู่การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของนักเรียนในบทที่ 5 ต่อไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย